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บุคลากรปรับอากาศดีเดน
ประจำป ๒๕๕๐

คุณกรีธา เธียรลิขิต

บทความ
เชิงวิชาการ
 ประสบการณการเปลี ่ยนแอรในบาน
 ประสบการณในงานทอลม
 โรงเรียนที่ดีที ่สุดในการทำงาน
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ร่วมประชุมใหญ่กับเรา ซึ่งบางท่านก็ได้รับของรางวัลติดไม้
ติดมือกลับไป ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับ ส่วนภายใน
งานเลี้ยงปีนี้ สนุกสนานกันมากกับความบันเทิงที่ได้รับจาก
น้อง ๆ วง KU Band มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พี่ซูโม่โค้ก 
และคุณลิ้งค์ (เงาเสียงเป้ ไฮร็อค)  ขอขอบคุณบริษัทต่าง ๆ 
ที่ได้กรุณามอบของรางวัลมากมายส�าหรับผู ้เข้าร่วมงาน 
อนึ่ง ในปีนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิศวกรและ
บุคคลากรปรับอากาศดีเด่นของสมาคม ได้พิจารณาและคัด
เลือกให้ ท่าน รศ.ดร. วิทยา  ยงเจริญ เป็นวิศวกรปรับ
อากาศดีเด่นและ คุณ สุริชัย  ภัทรกิจนิรันดร์เป็นบุคคลากร
ปรับอากาศดีเด่นประจ�าปี ขอแสดงความยินดีกับท่านทั้ง
สองด้วยครับ
	 ท้ายนี้	 ผมขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในสากลโลกจงดลบันดาลให้สมาชิกทุก	 ๆ	 ท่าน	 ประสบความสุข	
ความส�าเร็จ	 มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง	คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้
ดังปรารถนาในปีหน้าและปีต่อ	ๆ	ไปครับ	ขอให้ทุกท่านมีความสุขใน
วันปีใหม่ที่จะมาถึงครับ

นายกสมาคมฯ
ดร.เชิดพันธ์  วิทูรภรณ์

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกชาว ACAT ทุกท่าน

 จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับที่	4	และเป็นฉบับสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับ	ใกล้สิ้นปีแล้ว	ก็หวังว่าทุกท่าน													
ทุกกิจการได้ผ่านปีนี้ไปอย่างมีความสุขและความส�าเร็จครับ

 ปลายเดือนกันยายน สมาคม ฯ ได้จัดกอล์ฟ
ประเพณี Ryder Cup ระหว่างสมาคม ฯ กับสมาคมช่าง
เหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ที่สนาม Lake 
Wood Country Club รวมทั้งในเดือนธันวาคม สมาคม ฯ
ได้จัดกอล์ฟประเพณี Ryder Cup เช่นกันระหว่างสมาคม ฯ
กับกลุ่มอุตสาหกรรมปรับอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับ ซึ่งทั้ง 2 งานนี้ได้
จัดเป็นประจ�าทุกปี ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะรวมทั้งผลัดกัน
เป็นเจ้าภาพ ก็เป็นที่สนุกสนานกันทั้ง 2 ฝ่าย เรื่องแพ้ชนะ
ไม่ส�าคัญครับ (ถึงแม้ปีนี้คะแนนจะค่อนข้างห่างทั้ง 2 
รายการ)  แต่เรื่องมิตรภาพส�าคัญกว่า ต้องขอขอบคุณ
กัปตันทีมทั้ง 3 ฝ่ายคือคุณธานินทร์ (TEMCA) พี่เรืองพันธ์ 
(FTI) และพี่สมนึก (ACAT)  คุณวัชระ ตลอดจนกรรมการ
สันทนาการทั้งคณะที่ท�าให้ทั้ง 2 งานนี้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วย
ดีครับ 
 เดอืนตลุาคม เรามกีารจดัสัมมนาคร้ังสดุท้ายประจ�า 
ปี หัวข้อ “การปรับอากาศด้วยการท�าความเย็นแผ่รังสีและ
ระบบเติมอากาศอิสระ ประสบการณ์ในภูมิอากาศแบบร้อน
ชื้น” โดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
เกล้าธนบุรีและผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมัน มีสมาชิกให้ความ
สนใจเข้าร่วมรับฟังกัน 60 กว่าคน ซึ่งดูจากแบบสอบถาม
แล้ว ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีทั้งหัวข้อ สถานที่และวิทยากร 
สมาคม ฯเองก็จะพยายามคัดสรรหัวข้อสัมมนาที่ดี ๆ เช่นนี้
มาให้กับสมาชิกได้รับฟังกันอีกในปีหน้าครับ ขอให้ติดตาม
ได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมครับ นอกจากนี้ยังได้จัดเยี่ยมชม
โรงงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล จ�ากัด ซึ่งมีความทันสมัย
ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตฮาร์ดดิสก์และห้องสะอาด มี
สมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน 
 เดือนพฤศจิกายน สมาคมได้จัดงานสัมมนาปลายปี
ในหัวข้อ “ความด�ามืดของการควบคุมน�้าเย็น” ต่อด้วยการ
จัดประชุมใหญ่ประจ�าปีและจัดงานเลี้ยงประจ�าปีไปพร้อม ๆ 
กันในวันเดียวกัน เพื่อขอบคุณบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ที่ได้
กรุณาเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนกิจการของสมาคมมาตลอด
ทั้งปีรวมทั้งขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้กรุณาสละเวลามา

สารจากนายกสมาคม



Acat news
4

ประวัติบุคคลพิเศษ

คุณกรีธา เธียรลิขิต

ปร ะ จ� ำ ป ี

บุ ค ล า ก ร ป รั บ
อากาศดีเด่น

2550
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 คุณกรีธา  เธียรลิขิต  เป็นนักอุตสาหกรรม  ผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล  เป็นผู้บุกเบิกในการตั้ง
โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ  ยี่ห้อ  ยูนิแอร์  ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย  ที่สามารถผลิตเครื่องปรับอากาศ  
ออกสู่ท้องตลาดและยังสามารถสู้กับเครื่องปรับอากาศที่ผลิตจากต่างประเทศ  อีกทั้งยังได้ส่งไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศ
ด้วย  นับว่าท่านเป็นผู้บุกเบิกเป็นรายแรกๆของประเทศไทย  นับได้ว่าคุณกรีธา  เป็นนักอุตสาหกรรมผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งใน
วงการอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ

	 นอกจากเป็นนักอุตสาหกรรมแล้วก็นับว่าเป็นนักบริหาร	ที่มีความสามารถสูงในระดับชาติและนานาชาติ	จนเป็นที่ยอมรับในความ
สามารถระดับชาติและนานาชาติโดยที่ท่านได้เคยด�ารงต�าแหน่งต่างๆ		ดังนี้

กรรมการที่ปรึกษา  สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
ประธาน  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ  และเครื่องท�าความเย็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
National  Chairman : ASEAN-CHINA  Business  Council 
ประธาน  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็นแห่ง ASEAN
กรรมการ และรองเลขาธิการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
กรรมการ และรองประธาน สายงานประชาสัมพันธ์และนายทะเบียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ  สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็น
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

 นอกจากนี้ท่านได้สละเวลาเป็นอาจารย์บรรยาย  หลักสูตรมหาบัณฑิต  ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง      
คุณกรีธา เธียรลิขิต  ท่านได้อุทิศและทุ่มเทให้แก่วงการวิศวกรรมปรับอากาศ  ในการพัฒนาความรู้และการผลิต  
และให้การสนับสนุนในการสร้างห้องทดสอบเครื่องปรับอากาศ  ( Calibrate Room) แห่งแรกของไทย ที่ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งได้ใช้ประโยชน์มาถึงทุกวันนี้

 คุณกรีธา  ได้รับการยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  จากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  (ACAT)  มอบ
รางวัล  บุคลากรดีเด่น  วิศวกรรมปรับอากาศประจ�าปี  2550  อีกทั้งท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง  ACAT  และ  ASHRAE          
Thailand  Chapter  อีกด้วย

 คณุกรีธา  ได้จากพวกเราไป  เมือ่เดอืนมกราคม  ปี  2556   ด้วยความอาลยัรัก  แก่คนในวงการวศิวกรรมปรบัอากาศ  
ถงึแม้ท่านจะจากไป  แต่คณุงามความดขีองท่าน  ทีท่�าให้พวกเราระลกึถงึอยูเ่สมอและตลอดไป  บทความนีถึ้อว่า  ให้คนใน
วงการวศิวกรรมปรบัอากาศรุน่ใหม่ๆได้เรียนรู ้ และถอืเป็นแบบอย่างทีดี่ในการประกอบวชิาชพีทางด้านนีต่้อไป

และขอทิ้งท้ำยด้วยกลอนบทนี้

      ค่าของคน           มิได้นับ                   เพราะทรัพย์มาก

หรือนับจาก               รูปลักษณ์                สูงศักดิ์ศรี

หากเกิดจาก              คุณงาม                   และความดี

ผลงานที่                   จรรโลงโลก              ให้ไพบูลย์
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ข่าวสมาคม

ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา  
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี
ดร.ปิยะ  จงวัฒนา และคุณแสงชัย โชติช่วงชัชวาล

 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ที่ผ่าน
มา ผศ.ดร.ตุลย์  มณีวัฒนา อดีตนายกสมาคม
วิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  มอบ
ก ร ะ เ ช ้ า ด อ ก ไ ม ้ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ        
ดร.ปิยะ  จงวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร 
และคุณแสงชัย โชติช่วงชัชวาล กรรมการ    
ผู้จัดการ บริษัท พัฒน์กล จ�ากัด (มหาชน)   
ในโอกาสที่บริษัท ครบรอบ 50 ปี ในงาน 
50th Anniversary  Patkol  Friendly    
Engineering  ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค 
บางนา

	 เมื่อวันพฤหัสบดี	 ที่	 22	 ตุลำคม	 2558	 ที่ผ่ำนมำ	 สมำคมวิศวกรรมปรับอำกำศแห่งประเทศไทย	
ร่วมกับ	ASHRAE	Thailand	Chapter	จัดโปรแกรมเยี่ยมชมดูงำน	ครั้งที่	1/2558	ณ	โรงงำนผลิต
ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ	 เวสเทิร์นดิจิตอล	(ประเทศไทย)				
บริษัท	 เวิสเทิร์น	 ดิจิตอล	 (ประเทศไทย)	 จ�ำกัด		
อ.บำงปะอิน	จ.พระนครศรีอยุธยำ
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	 ผู้แทนจากบริษัท	 เวสเทิร์น	 ดิจิตอล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 กล่าวต้อนรับอย่างเป็น
ทางการและแนะน�าบริษัท

เยี่ยมชมกระบวนการผลิต	HDD	ระบบปรับอากาศและห้องสะอาด

คุณธวัชชัย		เสถียรรัตนกุล		เลขาธิการสมาคมฯ	มอบโล่ขอบคุณและของที่ระลึก
ให้กับผู้แทน	บริษัท	เวสเทิร์น	ดิจิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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กิจกรรมสมาคม
การจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

ป ร ะ ม ว ล ภ า พ

 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ASHRAE 
Thailand Chapter จัดงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 เรื่อง เรื่อง  "การปรับอากาศด้วยการท�าความเย็นแผ่รังสีและ
ระบบเติมอากาศอิสระ ประสบการณ์ในภูมิอากาศแบบร้อนชื้น" (Air-conditioning by Radiant Cooling & Dedicate 
Outdoor Air System: Experiences in hot and humid climate)  ณ ห้อง สโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ
คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

คุณอรรณพ  กิ่งขจี   
ประธานกรรมการวิชาการ

กล่าวเปิดงานสัมมนา

Dr.Ing. Robert Himmler  
วิทยากร

 Mr.Birger Golke
วิทยากร

ผศ.ดร.พิพัฒน์   ชัยวิวัฒน์วรกุล  
วิทยากร

คุณทรงยศ   ภารด ี 
กรรมการวิชาการ

เป็นผู้ด�าเนินรายการ

ผศ.ดร.สุรพงศ์  จิระรัตนานนท ์  
วิทยากร

Mr.Greger Reimann       
วิทยากร

บรรยากาศภายในงาน
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ส่วนหนึ่งของสปอนเซอร์ร่วมออกบูธภายในงาน

คุณพิสิฐชัย  ปัญญาพลังกูล อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3 และดร.ทสพล  เขตเจนการ 
ตัวแทน  ASHRAE Thailand Chapter  มอบของที่ระลึกให้วิทยากร

ดร.ทสพล  เขตเจนการ ตัวแทน ASHRAE Thailand Chapter กล่าวปิดงาน และถ่ายรูปร่วม
กับ คณะวิทยากร ผู้เข้าร่วมสัมมนา
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กิจกรรมสมาคม

ป ร ะ ม ว ล ภ า พ
หลักสูตรอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 3

 “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ร่วมกับ “ASHRAE Thailand 
Chapter” จัดหลักสูตรอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 5 , 12 , 19 , 26 กันยายน  
และ 3 , 10 ตุลาคม  2558  ณ ห้องทรัพย์ไพลิน ชั้น 2 โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

ผศ.ดร.ตุลย์  มณีวัฒนา   
นายกสมาคมฯ

กล่าวเปิดหลักสูตรอบรม

คุณทรงยศ   ภารดี

คุณพิสิฐชัย  ปัญญาพลังกูล 
ประธานจัดหลักสูตรอบรม

คุณพิสิฐชัย  ปัญญาพลังกูล

คุณอรรณพ  กิ่งขจี 
วิทยากร

คุณครรชิต  วิเศษสมภาคย์

คุณสมจินต์   ดิสวัสดิ์
วิทยากร

คุณวรเนติ  บุญมานุเคราะห์

บรรยากาศภายในห้องอบรม
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ดร.เชิดพันธ์  วิทูราภรณ์                                   

คุณปรมินทร์   ตันวัฒนะ  คุณวรวาท  วาทะพุกกะณะ คุณศุลีพร  สมบัติ

ล�าดับที่ 1 ล�าดับที่ 2                    ล�าดับที่ 3                    

(ซ้าย) คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล , คุณสมจินต์  ดิสวัสดิ์
และคุณครรชิต  วิเศษสมภาคย์ 

 สรุปเนื้อหา

บรรยากาศภายในห้องอบรม

ส่วนหนึ่งของสปอนเซอร์ร่วมออกบูธภายในงาน

ดร.เชิดพันธ์  วิทูราภรณ์ นายกสมาคมฯ กล่าวปิดหลักสูตรอบรม
และมอบวุฒิบัตรผู้ที่ท�าคะแนนสอบสูงสุด ล�าดับที่ 1-3

นายกสมาคม , วิทยากร และผู้เข้าอบรม
ถ่ายภาพร่วมกัน
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บทความ
เชิงวิชาการ

โดย : คุณประพุธ  พงษ์เลาหพันธ์

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย                 

ปฏิคมและกรรมการวิชาการ

	 ถึงแม้ผมจะท�างานในวงการปรับอากาศมาเป็นเวลาพอ
สมควร	 แต่ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่	
และเครื่องท�าน�้าเย็น	 เป็นหลัก	 ไม่ได้มีโอกาสลงลึกถึงงานติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กสักที	 จนมาวันหนึ่งที่เครื่องแอร์ในห้อง
นอนผม	 เกิดรั่วจนเกินซ่อมไหว	จึงได้โอกาสซื้อเครื่องใหม่มาติดตั้ง	
ในครั้งนี้ผมหมายมั่นว่าจะได้เห็นการติดตั้งอย่างละเอียด	 ว่าในการ
ท�างานจริงของช่าง	จะเหมือนหรือต่างกับ	DVD	สื่อการสอนของ	
สมาคม	ACAT	หรือไม่อย่างไร

ประสบการณ์การเปลี่ยนแอร์ในบ้าน
เล่ำสูกันฟัง...

Fan Coil Unit แบบ ตั้งพื้นเครื่อง
เดิม อายุ 30 ปี ทนทานมากครับ

Condensing Unit สมัยที่ยัง
เป็น Jardine York

 เมื่อเริ่มท�าการรื้อถอนออก ทางช่างได้ปล่อยน�้ายา
เดิมออก และตัดท่อน�้ายา สายไฟ เพื่อยกเครื่องออก ในสมัย
นั้น ขาแขวน Condensing Unit ยังไม่มีต้องใช้เหล็กฉากมา
ยึดเป็นขาแขวนสามเหลี่ยมเอง

 เมื่อแกะกล ่อง
เครื่ อ ง ใหม ่ ก็พบว ่ า มี
อุปกรณ์มาให้ครบถ้วน 
รวมถึ งท ่อน�้ ายาที่หุ ้ ม
ฉนวนมาพร ้อมกันทั้ ง
สองท่อ (ยกเว้นขาแขวน 
CDU, Bolt  ยึดขาแขวน  
ท่อน�้าท้ิง, เทปพันท่อ 
และ สายไฟที่ช่างหา
มาให้เพ่ิม )

  เริ่มต ้นติดตั้ ง
โดยการก�าหนดต�าแหน่ง
เจาะรูแขวนเครื่องติด
ผนัง ที่เริ่มต่างจาก DVD 
สื่อการสอน คือทางช่าง

เอาแผ่นยึดฝาหลังไปทาบกับผนังเลย ไม่มีการใช้แบบ
ส�าหรับการติดตั้งที่แถมมาให้ในซองเอกสาร

หลังจากเจาะผนังและแขวนเครื่องก็พบปัญหาคือ เครื่อง
เอียง เพราะไม่ได้ใช้ตัววัดระดับท�าการเทียบก่อน จึงต้อง
ท�าการกะระยะและเจาะรูใหม่เมื่อเจาะเพิ่มอีกรูที่ผนังแล้ว 
ระยะก็ยังขาดไปอยู่ดี คราวนี้จึงใช้วิธีเคาะๆ ดัดๆแผงยึดฝา
หลังเพื่อให้แขวนได้



Acat news
14

ต่อท่อน�้ายาระหว่าง FCU และ CDU 
(ดูแล้วไม่ได้ใช้ประแจ Torque)

แบบส�าหรับการติดตั้งที่ไม่มีใครเหลียวแล

ที่แปลกคือ คู่มือแนะน�าให้ใส่ Bolt ที่แผงยึดฝาหลังสี่ตัว แต่
ช่างใส่แค่สองตัว และ ไม่ได้ใส่ Bolt ยึดระหว่างเครื่องกับ
แผงยึดฝาหลังให้ครบทั้งสองด้าน ส่วนที่ CDU ไม่มีการรอง
ยางกันสั่นสะเทือนครับ
 ระหว่างนั้นช่างอีกท่านก็ท�าการบานแฟร์ (Flaring) 
ซึ่งท่อที่แถมมาให้นั้น ยาว 4.0 เมตร ซึ่งมากกว่าระยะห่างที่
ต้องการ แต่ก็ไม่ได้ตัดท่อให้ยาวพอดีกับระยะที่ต้องการส่วน
ในการบานแฟร์นั้น ช่างก็ท�าได้ดีเหมือนกับ DVD เลยครับ
 ต่อสายไฟจาก Circuit Breaker เดิมไปยัง จุดต่อ
สายซึ่งอยู่ใน FCU จุดนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมพึ่งทราบว่า บาง
ยี่ห้อบางรุ่น การจบเมนไฟฟ้าจบที่ FCU ไม่ใช่ CDU ดังนั้น
ทุกท่านควรตรวจสอบให้ดีนะครับว่า เครื่องที่ท่านเลือกใช้
เตรียมจุดต่อสายไว้ที่ FCU หรือ CDU
 เริ่มท�าสูญญากาศ โดยการท�าการต่อสายจาก   
Manifold Gauge ด้าน Low ไปยังวาล์วลูกศร และ ต่อ 
สายกลางไปยัง Vacuum Pumpระหว่างนั้นก็ต่อท่อน�้าทิ้ง 
และหุ้มฉนวนหลังจากท�าสูญญากาศได้ 15 นาที จึงถอด
สาย และเปิดวาล์วน�้ายาทดลองเปิดเครื่อง เครื่องท�างานได้
ดี มีกลิ่นใหม่ๆ และ แอร์เย็นฉ�่า

จบการติดตั้ง

ด้อยประสบการณ์ในการติดตั้ง ถ้าจะให้ติดตั้งเอง ก็คงจะ
แย่กว่าที่ช่างท�าให้เป็นแน่แท้ ในระหว่างที่ท�าจึงไม่ได้ทัก 
ท้วงและสั่งให้แก้ไข เนื่องด้วยยังตื่นตาตื่นใจกับการได้เห็น
ช่างด�าเนินการติดตั้งให้ดูต่อหน้า จนกระทั่งแอร์เย็นดีใช้
การได้ จึงได้แต่ขอบคุณ และ มอบ DVD สื่อการสอน ให้
หัวหน้าช่างเผื่อว่าท่านจะได้น�าไปให้ทีมงานดูเป็นแนวทาง
ในการติดตั้งเครื่องอื่นๆ ให้เนี๊ยบกว่านี้ต่อไป 

 จากการได้เห็นการติดตั้งจริง ก็พบว่าในการท�างาน
ของช่างติดตั้งที่มีประสบการณ์นั้น ก็ยังต่างกับ Best Prac-
tice ที่แนะน�าใน DVD สื่อการสอน ของสมาคม ACAT และ 
ต่างจากคู่มือแนะน�าการติดตั้ง อยู่บ้างเนื่องด้วยผมเองอ่อน

หลังจากช่างกลับไปแล้ว 
ผมคิดอยู่สามอย่างคือ

 1. ในการท�างานใด ๆ 
เรามักจะละเลยที่จะส่งมอบ
บริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้าหรือ
ไม่ หรือเราคิดเพียงว่าจะส่ง
มอบบริการและสินค้าที่แค่
ใช้งานได้ ในกรณีง่ายๆนี้ คือ 
การยึดด้วย Bolt 2 ตัว จาก 

4 ตัว นี่ควรตีความว่า 2 ตัว ก็แขวนได้แล้ว หรือ ควรติดให้
ครบ 4 ตัว ตามข้อแนะน�าการใส่ยางรองกันเสียงและสั่น
สะเทือนควรใส่หรือไม่
 2. การทักท้วงเมื่อพบเหตุการณ์ท่ีไม่ได้ดีที่สุด 
ครั้งนี้ผมยอมรับผิดว่าไม่ได้ทักท้วงเท่าที่ควร เนื่องจากยัง
ไม่มีประสบการณ์ แต่ก็ได้สัญญากับตนเองไว้แล้วว่า ครั้ง
ต่อๆไปจะต้องแจ้งให้ช่างแก้ไขให้สมบูรณ์แบบให้ได้ไม่ว่า
จะเป็นงานของตนเอง หรือ งานของลูกค้า
 3. ผมสงสาร แบบส�าหรับการติดตั้ง ที่ทางผู้ผลิต
เตรียมมาให้ แต่ไม่ได้ถูกคลี่ออกเพื่อใช้งานแม้แต่นิดเดียว 
น่าเสียดายและน่าสงสารจริง ๆ คิดเหมือนผมไหมครับ 
hahaha
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บทความ
เชิงวิชาการ

ตัวประกอบพื้นที่ในกำรท�ำสมดุลลม

ASHRAE Journal, September 2013 

By Dan INT-Hour, Fellow ASHRAE

แปลและเรียบเรียงโดย : ดร. เชิดพันธ์  วิทูราภรณ์

	 การท�าสมดุลให้กับหัวจ่ายในระบบกระจายลมเป็นสิ่งที่
ส�าคัญส�าหรับระบบที่ซับซ้อนเพื่อให้ปริมาณลมที่จ ่ายออกมา
สามารถรองรับภาระที่ออกแบบไว้ในทุกพื้นที่	ในขณะที่การท�าสมดุล
ลมส�าหรับระบบกระจายลมแบบปริมาตรคงที่ไม่ค่อยจะยุ่งยาก	 แต่
ในระบบกระจายลมแบบแปรเปลี่ยนปริมาตรลม	 หรือ	 VAV	 ผู้รับ
เหมาที่ท�าสมดุลลมจะต้องเดินระบบกระจายลมแบบ	 VAV	 รวมถึง
ระบบ	 VAV	 ที่ใช้พัดลมขับแบบต่ออนุกรมกันเพื่อให้ท�างาน	 ณ	
ต�าแหน่งที่มีปริมาณการไหลของลมเต็มที่ตามค่าการออกแบบ	 ซึ่ง
การท�างานแบบนี้จะถูกสั่งผ่านการตั้งค่าเทอร์โมสตัทในโซน	 เพื่อให้
มีการปรับอากาศอย่างเต็มที่ในโซนนั้น	 ผู้รับเหมาจะต้องปรับแต่ง
แดมเปอร์ปรับสมดุลในหัวจ่ายแต่ละหัว		(หรือหากให้ดีกว่านั้น	ต้อง
ไปปรับแดมเปอร์ในท่อลมที่จ่ายลมให้กับหัวจ่ายนั้น)	 เพือ่ให้ได้
ปรมิาณการไหลของลมตรงตามทีอ่อกแบบไว้ส�าหรบัหัวจ่ายแต่ละหัว

ความเร็วแล้วจะเปล่ียนเป็นอัตราปริมาณการไหลของลม 
หรือเปลี่ยนจากฟุตต่อนาทีเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ค่านี้จะ
ไม่เท่ากับพื้นที่ช่องเปิดที่ถูกวัดของหัวจ่าย แต่มันคือพื้นที่
ประสิทธิผลอิสระ ซึ่งก็คืออัตราส่วนระหว่างความเร็วที่จ่าย
ออกต่ออัตราปริมาณการไหลจริงของลม ความท้าทายใน
การใช้วิธีวัดความเร็วที่จ่ายออกอยู่ตรงที่เราจะสามารถวัด
ความเร็วที่จ่ายออกได้อย่างไรเพื่อให้ได้ค่าที่แน่นอน ซึ่งการ
วัดตรงนี้จะไปเก่ียวพันกับความซับซ้อนของสภาวะตรง
บริเวณขาเข้าของหัวจ่ายซึ่งในบริเวณนั้นมักจะไม่ค่อยมี
ปริมาณการไหลของลมที่ไหลไปเต็มทั่วทุกด้านของอุปกรณ์

 การวัดปริมาณการไหลของลมท่ีหัวจ่ายนั้นท�าได้
โดยวัดความเร็วหลาย ๆ จุดตามแนวขวางที่หน้าตัดท่อลม 
(วิธีนี้จะยุ่งยากและเสียเวลา) หรือโดยการใช้ฝาครอบหัว
จ่าย (capture hood) (เครื่องมือที่เก็บปริมาณการไหลของ
ลมจากท่อลมและส่งลมผ่านไปที่กริดวัด) หรือโดยใช้มาตร
วัดความเร็วลมในการวัดความเร็วที่หัวจ่ายแต่ละหัวแล้ว
แปลงความเร็วนั้นเป็นอัตราปริมาณการไหลของลม การ
แปลงความเร็วให้เป็นอัตราปริมาณการไหลของลมจ�าเป็น
จะต้องทราบค่าตัวประกอบพื้นที่ หรือ   ซึ่งเมื่อคูณกับ

 ผู้ผลิตอุปกรณ์กระจายลมหรือหัวจ่ายได้มีการระบุ
ค่า “ตัวประกอบพื้นที่” มาอย่างยาวนานเพื่อวัตถุประสงค์
ในการท�าสมดุลลมจนถึงเมื่อหลายปีที่ผ่านมา แต่อย่างไร
ก็ตาม ปัจจุบัน ไม่มีการระบุค่าดังกล่าวขึ้นมาอีกแล้วด้วย
เหตุผลหลายประการ ดังนั้น เมื่อผู้ผลิตได้รับการสอบถาม
ถึงค่าเหล่านี้ ค�าถามแรกที่บริษัทผู้ผลิตเหล่านั้นจะถามก็คือ 
“คุณจะเอาค่าเหล่านี้ไปท�าอะไร” และค�าถามที่สองคือ 
“คุณจะเอาไปใช้กับเครื่องมือวัดอะไร”
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 ค่าตัวประกอบพื้นที่ หรือ   เป็นค่าที่ถูกระบุว่ามีค่า
คงที่ ค่านี้จะแสดงถึงอัตราส่วนระหว่างความเร็วที่จ่ายออก
จริงซึ่งวัดได้กับปริมาณการไหลของลมที่วัดได้ ค่าดังกล่าว
ไม่ได้ขึ้นกับความสัมพันธ์ของมิติทางกายภาพของหัวจ่าย 
แต่เป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือท่ีใช้วัดความเร็วที่
จ่ายออกรวมถึงต�าแหน่งและทิศทางการจัดวางของเคร่ือง
มือที่สัมพันธ์กับการไหลของลม ในกรณีที่ต้องการใช้ค่า   ที่
แม่นย�า เซนเซอร์วัดต้องถูกก�าหนดต�าแหน่งในการติดตั้งไว้
ก่อนและข้อมูลต้องถูกเฉลี่ยในแถวของจุดการวัดที่ก�าหนด
 เครื่องมือที่ใช้ต้องถูกก�าหนดอย่างชัดเจน เพราะ
รูปร่างของเซนเซอร์จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อค่าที่
สังเกต อีกนัยหนึ่งก็คือ เครื่องมือวัด 2 เครื่องที่แตกต่างกัน
อาจให้ผลการวัดที่ต่างกันแม้จะวัดด้วยวิธีเดียวกันก็ตาม  ใน
ตอนแรก ค่า “ตัวประกอบพื้นที่” ถูกก�าหนดให้ใช้กับเครื่อง 
Alnor 2000 ที่มีการติดตั้งเซนเซอร์ 2220A ต่อมาได้ถูก
เปลี่ยนเป็นเครื่อง Alnor 6000 ที่มีการติดตั้งเซนเซอร์ 
6070 ส�าหรับเครื่องรุ่น 2000 จะใช้ท่อเดี่ยวในการส่งความ
ดันที่อ่านได้ไปยังใบพัดทางกลที่ต่อเข้ากับเกจวัดความดัน
 ในขณะที่ เครื่องรุ่น 6000 จะใช้ท่อคู่ ซึ่งโดยทั่วไป
แล้วจะแม่นย�ากว่าและสามารถท�าการวัดซ�้าได้ เครื่องรุ่น 
6000 ยังมีความสามารถในการวัดความเร็วในท่อโดยใช้หัว
วัดที่หลากหลายได้ ซึ่งทั้ง 2 รุ่นยังมีอุปกรณ์เสริมที่เป็นแขน
ยื่นเพื่อให้สามารถวัดหัวจ่ายที่ติดตั้งบนเพดานได้ในขณะที่ผู้
วัดยืนอยู่ข้างใต้หัวจ่ายเข้าและออกนั้นโดยไม่ต้องใช้บันไดดัง
เช่นในอดีต เครื่องมือวัดเหล่านี้ล้วนเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
ในอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวในระบบการท�าสมดุลลม แต่
เมื่อเวลาเปลี่ยนไป เครื่องรุ่น 2000 ก็ไม่มีขายมาหลายปีแล้ว 
และเครื่องรุ่น 6000 ก็มียอดขายที่จ�ากัดในหลายปีที่ผ่านมา 
ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องทั้ง 2 รุ่นก็ไม่ใช่เป็นเครื่องที่ใช้
ทั่วไปในปัจจุบันแล้ว โดยมันถูกแทนที่ด้วยเครื่องมือวัดอีเล็ก
โทรนิกส์ท่ีมีความสามารถหลากหลายมากกว่ารวมถึงมี
ความสามารถในการบันทึกค่าและหาค่าเฉลี่ยได้
 เครื่องมือวัดใหม่เหล่านี้ โดยทั่วไปจะเป็นเครื่อง
วัดลมแบบขดลวดร้อน หรือเครื่องวัดลมแบบฟิลม์ร้อนซึ่ง
มีความแม่นย�าสูง สะดวก พกพาง่าย และขึ้นอยู่กับ
ต�าแหน่งที่ท�าการวัดอย่างมาก รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับรูปร่าง
ของเซนเซอร์และความไวต่ออุณหภูมิ ที่ส�าคัญกว่านั้นคือยัง
ไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมใด ๆ ที่ยอมรับได้ส�าหรับเครื่อง
มือวัดเหล่านี้ โดยทั่วไป กระแสลมที่ออกจากหัวจ่ายจะ
เบาบางและมีการเปลี่ยนแปลงสูง เครื่องวัดลมรุ่น 2000 
และ 6000 ที่ใช้ใบพัดทางกล ถ้ามีการติดตั้งเซนเซอร์ที่
เหมาะสม จะสามารถท�าการเฉลี่ยค่าความเร็วลมซ�้าไปซ�้า
มาได้ ท�าให้ค่า “ตัวประกอบพื้นที่” สามารถใช้เป็นค่า

มาตรฐานที่ยอมรับได้ ความหลากหลายของรูปร่างขด
ลวดร้อนในเครื่องมือวัดสมัยใหม่ที่มักจะถูกปกป้องด้วย
ฉนวนเพื่อป้องกันความไวของขดลวดและฟิล์ม จะมีผลก
ระทบต่อการวัดอย่างมากเมื่อท�าการวัดใกล้กับพื้นผิว ซึ่งก็
หมายความว่าในขณะที่เราสามารถหาค่า “ตัวประกอบ
พื้นที่” จากเครื่องมือวัดตัวหนึ่ง ก็ไม่ได้หมายความว่าค่า
ดังกล่าวจะน�าไปใช้ได้กับเครื่องมือวัดตัวอื่น หรืออีกนัย
หนึ่งก็คือค่า “ตัวประกอบพื้นที่” จะเป็นค่าเฉพาะตัว
ส�าหรับเครื่องมือวัดนั้น ๆ 
 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การวัดความเร็วที่จ่าย
ออกจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากผลทางขาเข้า ดังนั้น 
การติดตั้งทั่วไปมักจะมีข้องอ 90 องศาของท่อลมอ่อนที่ต่อ
กับหัวจ่ายในระบบ HVAC เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ซึ่งมี
การพูดถึงค่อนข้างมากในโครงการวิจัยของ ASHRAE ที่
กระท�าที่มหาวิทยาลัยเนวาด้า ลาสเวกัส (UNLV) และได้
รายงานไว้ในวารสารประจ�าเดือนเมษายน 2012 แม้ว่าการ
เฉลี่ยค่าความเร็วที่วัดได้ทั้ง 4 ด้านของหัวจ่ายสี่เหลี่ยม
จัตุรัสชนิดติดเพดานจะเป็นความต้องการขั้นต�่าของการวัด 
แต่นั่นก็อาจจะไม่ใช่เทคนิคการวัดที่ถูกต้อง
 เทคนิคการวัดท่ีดีกว่าและใช้ท่ัวไปมากกว่าคือการ
ใช้ฝาครอบการไหลในการวัดปริมาณการไหลของลมทั้งขา
เข้าและออกจากหัวจ่ายเข้าและออก แต่โชคไม่ดีที่มันก็ไม่ใช่
เครื่องมือวัดที่สมบูรณ์แบบ จากสภาพที่เครื่องมือวัดดัง
กล่าวมีลักษณะของการเหนี่ยวน�าที่สูงซึ่งอาจจะรวมถึงหัว
จ่ายแบบติดเพดาน และหัวจ่ายแบบสล็อต ท�าให้ค่าที่วัดได้
อาจมีความคลาดเคล่ือนมากระหว่างปริมาณการไหลของ
ลมที่วัดได้กับค่าจริง ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนที่มากกว่า 
20% ถือเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้เครื่องมือวัดเหล่านี้ยังใช้
งานได้ล�าบากหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลยกับหน้ากากลมที่ต่อ
กับท่อลมหรืองานติดตั้งที่ไม่มีฝ้าเพดาน
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หรือออกได้ วิธีที่ดีที่สุดในการเปรียบเทียบพื้นที่อิสระจริง
ของเครื่องมือวัดแต่ละชุดก็คือ การเปรียบเทียบความดัน
สถิตหรือระดับเสียงซึ่งควรจะสัมพันธ์กัน การจัดวางใบพัด 
มุม และความสัมพันธ์ในการจัดวางต�าแหน่งหัววัด ล้วนแล้ว
แต่ส่งผลต่อการวัดค่า   และอาจมีความสัมพันธ์เพียงเล็ก
น้อยต่อพื้นที่อิสระจริง ซึ่งค่อนข้างจะเป็นจริงในกรณีของ
หน้ากากลมกลับ
 ดังนั้น เมื่อมีการถามหาค่า “ตัวประกอบพื้นที่” ผู้
ผลิตจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องถามถึงวัตถุประสงค์ในการน�า
ค่า   เหล่านี้ไปใช้ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตพบว่าผู้รับเหมา
ท�าสมดุลลมพยายามที่จะวัดปริมาณการไหลของลมและมี
เครื่องวัดลมแบบขดลวดร้อนอยู่แล้ว เมื่อเขาก�าลังใช้เครื่อง 
Alnor รุ่นเก่า ผู้ผลิตอาจมีข้อมูลส�าหรับผลิตภัณฑ์ตัวอื่น ๆ 
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเครื่องมือรุ่นใหม่กว่าจะถูกใช้เป็น
ค�าตอบให้กับผู้ถามเสมอ ผู้ผลิตส่วนใหญ่มักจะแนะน�าว่าให้
ผู้ใช้ไปหาค่า “ตัวประกอบพื้นที่” ของเครื่องมือวัดนั้น ๆ 
ด้วยตัวเอง โดยการหาปริมาณการไหลอย่างระมัดระวังจาก
เครื่องมือและต�าแหน่งการวางเซนเซอร์รวมกันเป็นหนึ่งรูป
แบบและใช้ค่านั้นกับเครื่องมือตัวอื่น ๆ ในโครงการนั้น ถ้าผู้
ใช้ต้องการใช้ค่า “ตัวประกอบพื้นที่” เพื่อวัตถุประสงค์    
อื่น ๆ ในการวิเคราะห์ เช่น ใช้หาความเร็วลมที่จ่ายออกจริง  
ค่านั้นจะไม่ถูกสะท้อนในค่า   โดยทั่ว ๆ ไป ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
นั้นสามารถหาได้จากการใช้โปรแกรมของผู ้ผลิตและ
ค�านวณหาจากข้อมูลระยะส่งลมของหัวจ่าย

 วิธีที่แม่นย�าที่สุดในการหาปริมาณการไหลของลม
ก็คือการใช้ท่อปิโตต์วางขวางกับการไหลในท่อตรง ซึ่งไม่
ค่อยใช้ในทางปฏิบัติ เพราะในงานจริง มักจะไม่ค่อยมีท่อ
ตรงให้วัดและมักมีความเร็วที่ต�่าด้วย ท�าให้การวัดค่าที่
แม่นย�ากระท�าได้ยาก ส�าหรับระบบ VAV ที่มีการใช้กล่อง 
VAV แบบไม่ขึ้นกับความดันและมีเซนเซอร์แบบวัดหลาย
จุดและน�ามาเฉลี่ยค่าตรงบริเวณทางเข้า การท�าสมดุลแบบ
สัดส่วนจะเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิผล โดยส่วนใหญ่แล้ว 
เซนเซอร์ของกล่อง VAV จะมีความแม่นย�าภายในช่วง 5% 
ของค่าที่อ่านได้ทั้งหมดที่แสดงอยู่บนผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต 
โดยที่ผลิตภัณฑ์น้ันจะมีบริเวณทางเข้าที่ค่อนข้างจะตรงกับ
หัวจ่าย VAV (หมายเหตุ มันค่อนข้างจะยากที่เซนเซอร์บน
กล่อง VAV ไม่ว่าจะมาจากผู้ผลิตรายไหนที่ยังจะอ่านค่าได้
แม่นย�าถึงขนาด 5% ของค่าที่อ่าน ณ ปริมาณการไหลต�่า
สุด) ค�าแนะน�าของผู้เขียนซึ่งได้น�าเสนอหลายครั้งในการ
ประชุมของ National Environmental Balancing Bu-
reau (NEBB) ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ก็คือ ให้ท�าการ
เปรียบเทียบค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์ในกล่อง VAV กับค่าที่
ได ้จากเซนเซอร์ของเครื่องวัดลมท่ีมีการจัดเรียงอย่าง
ระมัดระวังจากหัวจ่ายทุกหัวที่ติดตั้งร่วมกับกล่อง VAV นั้น 
แล้วจึงหาค่า “ตัวประกอบพื้นที่” ประสิทธิผลส�าหรับ
เซนเซอร์และหัวจ่ายนั้น (หมายเหตุ ไม่ควรที่จะไปสมมติว่า
หัวจ่ายทุกหัวที่โชว์จะมีการต่อเข้ากับ ชุด VAV จริงๆ หรือ
ต่อเข้ากับอื่น ๆ โดยไม่มีการตรวจสอบจริง ๆ ) ผู้เขียนยัง
แนะน�าว่าการปรับบริเวณทางออกของหัวจ่ายที่ปรับได้ เช่น 
หัวจ่ายแบบสล็อต เพื่อไม่ให้มีการปล่อยลมสู่คนด้านล่าง
โดยตรง จะท�าให้สมดุลของระบบกระจายลมที่ท�ามาก่อน
หน้านั้นเสียไป
 ในทุกกรณี ค่า “ตัวประกอบพื้นที่” ที่วัดหรือหาได้
จะไม่สามารถน�ามาใช้หาพื้นที่อิสระจริงของหัวจ่ายลมเข้า

	 จนกว่าจะถึงเวลาที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมส�าหรับ
เครื่องวัดลมและการจัดวางเครื่องวัดลม	ดูเหมือนว่าผู้ผลิตจะ
ยังคงไม่สามารถให้ค่า	 “ตัวประกอบพื้นที่”	 ที่สามารถใช้ได้กับ
เครื่องมือวัดชนิดใหม่ๆ	ที่หาซื้อได้ในปัจจุบัน
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กิจกรรมสมาคม

ประมวลภาพ

 เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 สมาคมวิศวกรรมปรับ
อากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนาวิชาการประจ�าปี  

งานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2558	ขึ้น		ณ	อุบลชาติ	ชั้น	3	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด		ถนนรัชดาภิเษก	

สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558

 การจัดงานสัมมนาวิชาการประจ�าปี 2558 (ระหว่างเวลา 13.00 น. – 16.00 น.) เรื่อง  “ความด�ามืดของการ
ควบคุมน�้าเย็น” โดย…คุณไชยวัฒน์ ปิยัสสพันธุ์  กรรมการบริหารสมาคมฯ  และ บริษัท สุวิศว์ จ�ากัด บรรยายร่วมกับ    
คุณทรงยศ เสมอวงษ์  บริษัท เบลิโม แอ็คทูเอเตอร์ส จ�ากัด

คุณคมสันต์  ศรีพวาทกุล
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

กล่าวเปิดการสัมมนา

คุณวัชระ  จันทร์ทอง
ผู้ด�าเนินรายการ

คุณไชยวัฒน์  ปิยัสสพันธุ์ 
วิทยากร

คุณทรงยศ  เสมอวงษ์
วิทยากร

บรรยากาศภายในห้องสัมมนา
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ดร. เชิดพันธ์  วิทูราภรณ์ นายกสมาคมฯ มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร
และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้สัมมนา

ดร.เชิดพันธ์  วิทูราภรณ์ นายกสมาคมฯ มอบประกาศนียบัตรขอบคุณให้กับคณะ
กรรมการจัดท�ามาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ดังรายชื่อต่อไปนี้

ดร.เชิดพันธ์  วิทูราภรณ์ นายกสมาคมฯ ถ่ายภาพร่วมกับ
คณะกรรมการจัดท�ามาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับ

อากาศแบบแยกส่วน

1. คุณสมนึก   ชีพพันธุ์สุทธิ์            
2. คุณไชยวัฒน์   ปิยัสสพันธุ์
3. คุณคมสันต์    ศรีพวาทกุล         
4. คุณวัชระ    จันทร์ทอง     
5. คุณประภาส   รักปัญญา

11. คุณมนต์ชัย      พิเชฐสกุล
12. คุณสมัยวุฒิ      ณ หนองคาย
13. คุณอารักษ์       บุญมา
14. คุณนนทสิทธิ    ชิงสกล
15. คุณขจรเกียรติ   เลาวกุล

6. คุณพีรศักดิ์      บงกชแก้ว                
7. คุณกนก       กาบตุ้ม                     
8. คุณชูศักดิ์        ชาญเกียรติก้อง
9. คุณวีระชัย       มูลวิรยกิจ
10. คุณพงศ์พันธุ์   ปุรณมณีวิวัฒน์

คุณสมนึก ชีพพันธุ์สุทธิ์

 คุณชูศักดิ์ ชาญเกียรติก้อง

 คุณอารักษ์ บุญมา

คุณไชยวัฒน์  ปิยัสสพันธุ์

คุณพงศ์พันธุ์ ปุรณมณีวิวัฒน์

คุณนนทสิทธิ ชิงสกล

คุณคมสันต์  ศรีพวาทกุล

คุณมนต์ชัย พิเชฐสกุล

คุณวัชระ จันทร์ทอง

คุณประภาส รักปัญญา

คุณสมัยวุฒิ ณ หนองคาย

คุณพีรศักดิ์ บงกชแก้ว

คุณขจรเกียรติ เลาวกุล
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การจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558
(ระหว่างเวลา 16.00 น.–18.00 น.)  ณ ห้องอุบลชาติ ชั้น 3

โดยหลังจบการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2558
สมาชิกที่อยู่ร่วมในงานลุ้นจับสลากรางวัล  ภายในงาน

(ซ้าย) คุณอรณุ  เอี่ยมสุรีย์  เหรัญญิกสมาคมฯ                                                      
(กลาง) ดร.เชิดพันธ์  วิทูราภรณ์ นายกสมาคมฯ

(ขวา) คุณนิรัญ  ชยางศุ  กรรมการสมาคมฯ

บรรยากาศภายในห้องประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี 2558

คุณสมนึก  ชีพพันธุ์สุทธิ์  ท�าหน้าที่
ด�าเนินการจับสลากผู้โชคดีในงานประชุม

ใหญ่สามัญประจ�าปี 2558

1.  บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จ�ากัด     มอบ Bluetooth Speaker  จ�านวน  10 รางวัล
2.  บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จ�ากัด              มอบ I Health Watch    จ�านวน   5  รางวัล
3.  บริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จ�ากัด           มอบ กระเป๋าเดินทาง         จ�านวน   3  รางวัล

สปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนรางวัลจับสลากงาน
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 ได้แก่
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กิจกรรมสมาคม

ประมวลภาพ

(ระหว่างเวลา 18.00 น. – 23.00 น.) ณ ห้องเลอคองคอร์ด บอลรูม
วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้สมาชิกและผู้มีอุปการคุณของสมาคมฯ ได้
มีโอกาสพบปะสังสรรค์และมีโอกาสได้รู้จัก กรรมการที่ปรึกษา กรรมการ
บริหารสมาคม บุคคลผู้มีชื่อเสียงในวงการปรับอากาศ

งานเลี้ยงสังสรรค์ ประจ�าปี 2558 

กรรมการบริหารสมาคมต้อนรับและร่วมถ่ายรูปที่ระลึกในงาน

กรรมการบริหารสมาคมต้อนรับและร่วมถ่ายรูปที่ระลึกในงาน
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ดร.เชิดพันธ์  วิทูราภรณ์  มอบโล่ขอบคุณให้กับ Sponsor Package ประจ�าปี 2558

บรรยากาศบนเวที

ดร.เชิดพันธ์  วิทูราภรณ์
นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน 

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจ�าปี 2558
ได้แก่... รศ.ดร.วิทยา  ยงเจริญ 

Sponsor Package 1 รายละ 100,000 บาท

Sponsor Package 2 รายละ 75,000 บาท

Sponsor Package 3 รายละ 50,000 บาท

บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจ�าปี 2558
ได้แก่... คุณสุริชัย  ภัทรกิจนิรันดร ์
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ช่วงเล่นเกมส์ ลุ้นเงินรางวัล จ�านวน 82,000 บาท

การแสดงโชว์พิเศษ Super Hero จากคณะกรรมการจัดท�ามาตรฐานการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและกรรมการสันทนาการ

การแสดงโชว์เงาเสียงนักร้องดัง

สปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนช่วงเล่นเกมส์ จ�านวน 82,000 บาท มีดังนี้
1. บริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จ�ากัด       จ�านวน  12,000  บาท
2. บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด  จ�านวน  10,000  บาท
3. บริษัท คาเรล (ประเทศไทย) จ�ากัด                                     จ�านวน  12,000  บาท
4. บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จ�ากัด                                    จ�านวน  12,000  บาท
5. บริษัท วอลเตอร์เวนติเลชั่น จ�ากัด                                    จ�านวน  12,000  บาท
6. บริษัท เวนทิเลชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด                                   จ�านวน  12,000  บาท
7. บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด         จ�านวน  12,000  บาท
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สมาคมฯขอขอบพระคุณ บริษัท ทรูคูลลิ่ง จ�ากัด สปอนเซอร์เบียร์สด จ�านวน 5 ถังภายในงาน และผู้ให้การสนับสนุนรางวัลจับสลาก

ดร.เชิดพันธ์  วิทูราภรณ์  นายกสมาคมฯ กล่าวปิดงาน และเชิญผู้เข้าร่วมงานทุกท่านร่วมกันร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ” 

ผู้โชคดีได้รับรางวัลจับสลากภายในงาน

บจก.ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น
มอบเครื่อง Ozone Gas 1,000 M

มูลค่า 30,000 บาท

บจก.แอร์โค (เทรน ประเทศไทย)
มอบเครื่องปรับอากาศ Trane 

Bravo 9,000 Btu
มูลค่า 30,000 บาท

บจก.โฟคอน  มอบเครื่องฟอก
อากาศ Trion รุ่น Consule 

มูลค่า 25,000 บาท

บจก. ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม
มอบทีวี ขนาด 40 นิ้ว

มูลค่า 8,000 บาท

 บจก.แอร์โรเฟลกซ์
มอบทองค�า หนัก 1 บาท

 บมจ.พรพรหมเม็ททอล
มอบทีวี ขนาด 32 นิ้ว

บจก. 3วี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น
มอบทองค�า หนัก 1 บาท

บจก.ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ บิสซิเนส
(ประเทศไทย)

มอบเครื่องเป่ามือ FJ-T09B3

บจก.รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล
มอบทองค�า หนัก 1 บาท

บจก.เซ็นทรัลแอร์
มอบเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

และอุปกรณ์ประหยัดไฟ I-Saver

นอกจากนี้ยังมีผู้ให้การสนับสนุนรางวัลจับสลาก เพิ่มเติม ดังนี้ บจก.บางกอก รีฟริกเจอเรชั่น (พัดลม Hatari 1 ตัว) / บจก.ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น 
(ร่มกอล์ฟ 10 คัน) / บจก.กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) (เสื้อโปโล 25 ตัว) / บจก.แมสเทคลิ้งค์ (เสื้อโปโล 15 ตัว)

บจก.แวนด้าแพค มอบบัตรก�านัลเงินสด มูลค่า 5,000 บาท (2 รางวัล) บจก.เอ็น-กรีน มอบบัตรของขวัญ มูลค่า 5,000 บาท
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บทความ
เชิงวิชาการ

ประสบการณ์ในงาน

โดย...นายไชยวัฒน์   ปิยัสสพันธุ์
กรรมการวิชาการสมาคมฯ

“ท่อลม”
	 ผู ้ เขียนได้ท�างานในต�าแหน่งวิศวกรมาต้ังแต่ปี2523		
รวมถึงปัจจุบันก็ราว	 35	 ปี	 ก็เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมานาน		
หรือเรียกง่ายๆว่า	“แก่”	ก็ได้เมื่อเริ่มท�างานใหม่ๆประสบการณ์และ
ความรู้ไม่มี		สิ่งเดียวที่ท�าได้ดีและเร็วก็คือการถามรุ่นพี่				เพราะว่า
เร็วและแม่นย�าดี	 สิ่งที่มีปัญหาต้องถามมากที่สุดก็คือเรื่องของ
สเปคของงาน	ก็เป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และการท�างาน     
 ยิ่งเร่ืองที่ถกเถียงกับวิศวกรคุมงานหรือผู้ออกแบบ
แล้วยิ่งต้องวิ่งกลับบริษัทฯเพื่อถามพี่ๆ เหมือนถูกรังแกแล้ว
ก็วิ่งกลับบ้านไปฟ้องแม่ บางเรื่องเราก็ถูก บางเรื่องก็สู้ไม่ได้
ก็ต้องท�าตามไป คิดอยากจะเขียนไว้นานแล้วเผื่อจะมีใคร
เอาไปใช้ได้ประโยชน์ บางเรื่องก็เป็นเรื่อง  บางเรื่องก็ไม่เป็น
เรื่องหรืออาจจะล้าสมัยไปแล้ว แต่บางเรื่องยังใช้กันอยู่ผิดๆ
ถูกๆจนปัจจุบัน (ไม่ได้บอกว่าใครผิดถูกนะครับ) ก็เท่าที่จ�า
ได้นะครับ

ควำมหนำของแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีท�ำท่อลม
 สมัยนั้นท่อลมที่ใช้กันเป็นท่อลมขึ้นรูปด้วยแผ่น
เหล็กเคลือบสังกะสี (ต่อไปเรียกง่ายๆว่าแผ่นสังกะสี)  เอา
มาพับตีเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือกลมๆ   สิ่งที่เป็นปัญหามาก
ที่สุดและต้องพบเป็นด่านแรกก็คือเรื่องความหนาของแผ่น
สังกะสียุคนั้นบ้านเรายังสับสนเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานอยู่   
มีทั้งJISของญี่ปุ่นและของฝรั่งที่เรียกว่า smacna ของ JIS 
จะบางกว่า  ยกตัวอย่างเช่นเบอร์ 26  ของญี่ปุ่น หนาราว 
0.45 มม.   แต่ของฝรั่งหนาราว 0.55 มม.   ปัญหาก็เกิดขึ้น
ทันที  เพราะถ้าสเปคระบุไว้ก็ไม่ยากเท่าไร   แต่บางทีสเปค
ก็ไม่ได้บอก  แน่นอนว่าความคุ้นเคยช่วงแรกๆเราใช้ของ
ญี่ปุ ่นบ ่อยกว่าก็เข ้าข ้างตัวเองเอาที่บางกว่าไว ้ก ่อน               
ก็เพราะมันราคาถูกว่ากัน  และไม่ใช่เบอร์เท่านั้น  ทุกเบอร์ 
ไม่ว่า 24,22,20,18 บางกว่าหมด บางทีต้องเดือดร้อนกลับ
ไปหาฝ่ายขายให้ไปคุยกับผู้คุมงานหรือเจ้าของว่า คุยกันไว้
อย่างไรในตอนซื้อขายว่าจ้างกัน   ไม่ใช่การโยนเผือกร้อน
นะครับ   แต่เราไม่รู้จริงๆว่ามีรายละเอียดอย่างไรในขั้น
ตอนต่อรองราคากัน

ใช้แผ่นสังกะสีบำงกว่ำก็ได้
 ช่วงแรกๆท�างานใหม่ๆ   เข้าใจกันว่าท่อลมขนาด
ใดก็ต้องใช้แผ่นสังกะสีหนาตามช่วงที่ก�าหนด  ที่มีแบบ
และตารางแนบมา ( ส่วนใหญ่ก็ก๊อปปี้มาจาก smacna 
ของฝรั่ง)  ท�างานไปหลายปีถึงรู้ว่าแท้ จริงใช้แผ่นสังกะสี
บางกว่าก็ได้  แต่ถ้าใช้บางกว่าก็ต้องท�ารอยต่อ (Seam,-
Joint) ให้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิม  หรือต้องมีการเสริมแรง 
(Reinforcing) ให้ดีและถี่ขึ้นกว่าเดิม ความแข็งแรง     
(Reinforcing Class) มีก�าหนดไว้ให้เปรียบเทียบกันได้
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รอยต่อ	(Seam,Joint	)	หรือ	(Reinforcing)	แข็งแรงขึ้น
เพรำะ
 เพราะเราใช้แผ่นสังกะสีที่หนาขึ้น  หรือความสูง
ของสันของตัวเสียบรอยต่อสูงขึ้น  หรือใช้เหล็กรูปพรรณ
เช่นเหล็กแบนหรือเหล็กฉากเสริมเข้าไป
ใช้สังกะสีหนำกว่ำสเปคผู้ควบคุมงำนไม่อนุมัติ
 มีอยู่งานหนึ่งที่ให้โฟร์แมนประสบการณ์น้อย
เป็นผู้ควบคุมงาน เมื่อแรกส่งความหนาและตัวอย่าง
สังกะสีเพื่อขออนุมัติ   แน่นอนว่าต้องไม่บางไปกว่าสเปค    
แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการอนุมัต ิ เพราะสังกะสีหนา
กว่าสเปค    เสียเวลาเริ่มงานไปเกือบสามเดือน   เสีย
หายและเสียเวลาไปมาก     
 ในสเปคก็มีการระบุสังกะสีที่ใช้เคลือบด้วย  ว่าต้อง
มีน�้าหนักเท่าไรต่อพื้นที่สังกะสี   แต่ก็พิสูจน์กันยาก   
ไมเ่หมือนความหนาที่เอาเวอร์เนียร์ มาวัดได้
ใช้วัสดุอื่นนอกจำกสังกะสีก็ได้
 เช่นการใช้แผ่นอลูมิเนียมที่อ่อนตัวกว่า หรือใช้
แผ่นสแตนเลสที่แข็งกว่าแผ่นเหล็กอาบสังกะสี   แต่ว่าจะมี
ข้อก�าหนดใน smacna ว่าต้องท�าตะเข็บรอยต่อหรือเสริม
แรงถี่ห่างอย่างไร  เพื่อมิให้เกิดการกระพือและเสียหาย
เวลาใช้งาน (การโกงตัวหรือยุบตัวครั้งแรกที่พัดลมท�างาน
นั้น   ใน smacna ไม่ว่าและไม่ห้ามไว้  บอกว่าเป็นธรรมดา
เกิดขึ้นได้)
เศษวัสดุขำยได้
 เศษสังกะสีที่ตัดแล้วเหลือท้ิง หลังจากที่ใช้
ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้ว  สามารถชั่งน�้าหนักขายได้  สมัย
ก่อนเศษใยแก้วสีเหลืองๆก็ขายได้ด้วย    เขาเอาไปยัดท่อ
ไอเสียท�าที่เก็บเสียง   สมัยนี้เข้าใจว่าไม่ใช้แล้ว    ถึงว่ารถ
มอเตอร์ไซด์สมัยนี้เสียงดังมาก
 การท�างานย่อมต้องมีเศษวัสดุเหลือเป็นธรรมดา    
ไม่ว่าจะระบบท่อน�้าก็มีท่อเหลือ   หรือสังกะสีการขาย
เศษวัสดุแล้วเงินที่ได้มาถือว่าเป็นเงินของบริษัทฯ   เข้าพก
เข้าห่อใครไม่ได้    แต่เรามีวิธีใช้ เช่นซื้อกาแฟ  ไมโลโอวัลติน 
เครื่องดื่มที่หน่วยงานก็ใช้เงินนี้  บางครั้งขายได้เงินมากก็
เอาเงินไปเลี้ยงข้าวลูกน้องช่วงท�างานดึกๆ มีอยู่ครั้งหนึ่ง
พอดีเป็นช่วงปีใหม่  เอาไปซื้อเหล้าดีๆ (ระดับขวดบรรจุ 
ท�าด้วยกระเบื้องเคลือบ แล้วใส่ถุงก�ามะหยี่อีกที...คอเหล้า
คงเดายี่ห้อออก)  เป็นของขวัญให้ลูกค้า  ปรากฏถูก      
เจ้านายต�าหนิ  บอกว่าซื้อเหล้าแพงเกินไป  คนกินกินไม่
เป ็นจะเสียของ   สมัยนั้นเราเองก็กินเหล้าดีไม่เป็นเสีย
ด้วย    ถ้าเป็นสมัยนี้ละก็  ...ถือว่าเป็นบุญปากเลย

กำรทำฟลิ้นท์โค้ท
 ฟลิ้นท์โค้ทมีไว้เพื่อเป็นตัวยึดติด ท�าให้ใยแก้วยึด
ติดกับแผ่นสังกะสีท่อลม  และเพื่ออุดรอยรั่วของลมตาม
รอยต่อของแผ่นสังกะสี    เป็นผลผลิตจากน�้ามันดิบ   มีอยู่
งานหนึ่ง  กล่องท่อลมที่เป็นลมกลับอยู่เหนือฝ้าเพดานไม่
สามารถท�าให้หนาได้เพราะเนื้อที่มีจ�ากัด ก็ต้องท�าบาง 
มากๆ  แล้วใส่หัวจ่ายที่ฝ้าเพดาน    ท�าให้มองลอดบานเกร็ด
ขึ้นไปสามารถมองเห็นสังกะสีสะท้อนแสงได้เล็กน้อย   ผู้
ควบคุมงานจึงขอให้เราทาฟลิ้นท์โค้ทภายในเพื่อไม่ให้
สะท้อนแสงและมองเห็นได้    ก็มีการถกเถียงกันพอสมควร
เพราะว่าไม่ใช่ความผิดเราเพราะสถานที่มันจ�ากัด  และ
เพราะมันเกี่ยวกับความสวยงามท่ีไม่ใช่งานเราด้วย(เราบอก
ว่าต้องสังเกตและต้องมองจากมุมที่จ�ากัดด้วยจึงจะเห็น ไม่
น่าจะมีคนที่อยากมองมันหรอก)  ค่าใช้จ่ายของตัวฟลิ้นท์
โค้ทเองไม่แพง    แต่ว่าผู้รับเหมาค่าแรงเรามาต่อรองเรื่อง
ค่าแรงงาน  เพราะต้องเสียเวลาไปทามัน   สุดท้ายเราก็ยอม
เพราะเห็นว่ามันไม่มากเท่าไร นี่คือที่มาของต�านานการทา
ฟลิ้นท์โค้ทภายในกล่องลมกลับ
 แต่หลังจากนั้นในสมัยต่อๆมาจนถึงปัจจุบัน  มัน
กลับกลายเป็นว่าต้องทาภายในที่กล่องลมส่งที่ติดหัว
จ่ายลมเย็นด้วย ทั้งที่ก็มองไม่เห็นภายในซึ่งไม่มีข้อจ�ากัด
เหมือนที่กล่าวมาแล้ว เราเองก็ถามลูกน้องว่า เขาให้เรา
ทาอ้างเหตุผลอะไร  ได้ค�าตอบว่า “เขาบอกว่ามันเป็น
ฉนวน” ท�าให้เราฉุนสวนขึ้นมาทันที   “ฉนวนบ้านคุณนะ
สิ” คือค�าที่ตอบกลับไป  ฟลิ้นท์โค้ท  ไม่ใช่ฉนวนครับ   ถ้า
เป็นฉนวนท�าไมไม่ทาทั้งหมด และก็มีฉนวนอยู่ภายนอก
แล้วด้วย   คือกลายมาเป็นความเคยชิน  ท�ากันต่อมาโดย
ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริง
นอกจำกทำฟลิ้นท์โค้ทแล้วยังจะต้อง....
 ยังต้องติดพิน(Pin)พินคือหนามเตยแหลมๆเอาไว้
ยึดใยแก้วไม่ให้ตกท้องช้างหรือหย่อน  คือติดตั้งไว้ก่อนการ
ทากาวและหุ้มใยแก้ว  ราคาของพินก็ขายกันเป็นตัวๆ  สมัย
นั้นตัวหนึ่งก็หลายสิบสตางค์  เฉลี่ยท�าให้ต้องติดพินราว 2-3 
ตัวต่อตารางฟุตท�าให้ต้นทุนสูงขึ้น    การตกท้องช้างหมาย
ถึงฟล้ินท์โค้ทไม่สามารถยึดใยแก้วให้ติดกับแผ่นสังกะสีได้  
เพราะน�้าหนักของใยแก้วเอง(มักเกิดกับท่อลมที่มีความกว้า
งมากๆหรือขนาดใหญ่ๆนั่นเอง)  ท�าให้ดูภายนอกจะเห็นมัน
พองตกลงมา  เกิดช่องว่างระหว่างแผ่นสักกะสีกับใยแก้ว   
ซ่ึงท�าให้ความเป็นฉนวนลดลงและอาจเกิดการกลั่นตัวของ
ไอน�้าได้     เราเองต่อรองขอยึดพินแต่เพียงที่ท้อง(ใต้)ท่อลม
เท่านั้น   ด้านข้างและด้านบนไม่ต้องท�า  เพราะไม่เกิด
อาการตกท้องช้างและก็เพราะการยึดพินทั้งส่ีด้านท�าให้หุ้ม
ใยแก้วยากขึ้นมาก  และขั้นตอนการท�าก็เป็นปัญหาเพราะ
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เป็นนิ้วหรือเป็นมิลลิเมตร
 หากเป็นขนาดของท่อลมหรือหัวจ่ายแล้วคิดผิด
ไป  คงไม่ท�าให้ขาดทุนเท่าไรหรอก  เรียกว่าน้อยมาก  
แต่มีประสบการณ์ครั้งหนึ่งสมัยท�างานใหม่ๆ เขาใช้ slot        
diffuser เป็นหัวลมส่งและลมกลับ จ�านวนหัวจึงมีมาก   
ปัญหาหลักคือมันติดตั้งกับฝ้าเพดานที่เป็นชนิด T-bar  ซึ่ง
แต่ละหัวต้องลงพอดีโดยไม่ท�าให้เกิดร่องท�าให้ไม่สวยงาม    
ในงานก่อสร้างบางครั้งเรียกขนาดกันตามแผ่นยิบซ่ัมท่ีวาง
บน T-bar ท�าให้แผ่นมีขนาดใหญ่กว่าร่องฝ้า   แต่บางครั้งก็
บอกขนาดกันเป็นสันถึงสันของทีบาร์ ท�าให้แผ่นยิบซั่มหรือ
หัวจ่ายลมเย็นต้องมีขนาดเล็กกว่า  จ�าเป็นต้องเน้นย�้ากันให้
มากไว้
 อีกเรื่องคือขนาดที่ใช้กันนั้นเป็นนิ้ว  หรือเป็น มม. 
เช่น 24x48 นิ้วหรือ 600x1200 มม.    การแปลงหน่วยมัน
ไม่ลงตัวพอดีอย่างที่กล่าวแล้ว   ท�าให้หากใช้หน่วยผิดจะใส่
ได้ไม่พอดีเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะว่าตัวคูณมันเป็นพัน
เป็นหมื่นชิ้น
 มีอยู่งานหนึ่งที่รอดตัวมาได้  เพราะได้ถามย�้าในที่
ประชุมแล้วว่าต้องหน่วยนี้ๆแน่นอน  และได้ขอให้บันทึกไว้
ในรายงานการประชุมด้วย   หลังจากสั่งผลิตและน�าเข้า
หน่วยงานแล้วจึงรู้ว่าที่ผรม.ก่อสร้างบอกหน่วยการนั้นผิด    
ไม่ได้รอดตัวจากการเสียเงินเปลี่ยนขนาด  แต่รอดตัวจาก
การถูก เจ้านายต�าหนิไป   ดีที่นึกระแวงอยู่ไม่สั่งผลิตมากๆ    
อยากให้จ�าไว้เป็นบทเรียนในการเอาตัวรอด   (แต่อย่าไปท�า
ผิดเสียเอง)
 นอกจากเรื่องหน่วยที่ต้องถูกต้องแล้ว  ยังมี
เรื่องการสั่งหัวจ่ายลม ส่วนใหญ่นิยมบอกกันเป็นขนาด
ของ  คอ x คอ  เป็นนิ้ว   ผู้ผลิตจะลดขนาดลงมาให้ครึ่งนิ้ว 
ทั้งกว้างและยาว  แต่บางครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่ขนาดของคอ   
แต่อยู่ที่ปีก X ปีก   ที่จะต้องปิดวงกบให้มิด  แต่คอเล็กกว่า
สามารถใส่วงกบได้ก็ดี   การสั่งผลิตต้องระบุให้ชัดเจน
 ยังมีเรื่องการฝังวงกบที่ผนังบานเกร็ดลมกลับที่
มักจะมีขนาดใหญ ่ ควรยึดกลางวงกบไม่ให้แอ่นตัวหรือบิด
เบี้ยวเพราะถูกน�้าหนักกดด้วย  ไม่เช่นนั้นเวลาสั่งหัวจ่ายมา
แล้วจะไม่พอดี  ไม่สามารถใส่เข้าไปได้
 เรื่องขนาดของวงกบที่ฝังไว้กับวัสดุต้องมีขนาดที่
ส�าคัญมากได้แก่ Fire damper การฝังวงกลมันจะเป็น
วงกบและปลอกเหล็กไว้  ต้องมีขนาดโตกว่าขนาดของ Fire 
damper 1/8 นิ้วทุกๆ 12 นิ้วของทั้งความกว้างและยาว  
เพื่อให้ Fire damper ขยายตัวได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ มิฉะนั้น
มันจะติดไม่สามารถท�างานได้

ฝ่ำยคิดรำคำต้นทุนพลำด     การพลาดของฝ่ายคิดราคาจะต้อง
ตามมาด้วยการท�าให้ต้นทุนสูงขึ้น  อาจถึงขั้นท�าให้ขาดทุน
ก็ได้  การคิดพื้นที่ของท่อลมโดยการเผื่อเศษไว้สักราว15-
20 % ถือว่าเป็นเรื่องที่ท�ากันตามปรกติอยู่แล้วมักไม่ค่อย
พลาด   เรื่องที่ท�าให้ต้องขาดทุนบ่อยๆคือ
 ความหนาของสังกะสี  อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นคือต้อง
ศึกษาดูข้อก�าหนดว่า สเปคอะไร  มีก�าหนดความหนาไว้หรือ
ไม่  ความหนาของสังกะสีแต่ละเบอร์อยู่ในระดับที่ก�าหนดไว้
หรือไม่  การก�าหนดความหนาจะใช้ค่า nominal ซึ่งหมายถึง
ค่าเฉลี่ย  แต่จะเฉลี่ยอย่างไรไม่ทราบได้   บางครั้งมีการหลอก
กันไว้  ด้วยการเอาค่าความหนา minimum มาเป็นnominal   
สิ่งที่ท�าได้ค่อนข้างล�าบากคือการจับผิดกันด้วยการสุ่มวัดความ
หนา  ซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยความล�าบาก  และเพิ่มงานและขั้น
ตอนการท�างานขึ้นอีก
 เรื่องใหญ่ที่สุดคือราคาต่อหน่วยอะไร   เป็น ตร.ฟุต  
หรือเป็นแผ่น  แล้วแผ่นละกี่ตร.ฟุต พลาดเมื่อไรขาดทุนมากๆ
 เรื่องการหุ้มฉนวนภายใน  จะต้องเผื่อขนาดท่อลม
ให้ใหญ่ขึ้น  ด้วยการบวกความหนาของฉนวนเข้าไป  คือ
ต้องการให้พื้นท่ีสุทธิของลมท่ีไหลผ่านเป็นไปตามขนาดที่
ก�าหนดไว้ในแบบ  หากลืมคิดก็เรียกว่าเข้าเนื้อไป
 การคิดพื้นที่ของท่อหรือบานเกร็ด  จะต้องหักส่วนที่
เป็นตัวต้านลมออกไปก่อน  ให้เป็นพื้นที่สุทธิที่ลมไหลผ่านได้   
เช่น  บานเกร็ดที่ท�าด้วยไม้  จะมีตัวเกร็ดที่หนามากกว่าท�า
ด้วยอลูมิเนียม  ท�าให้จะต้องมีขนาดใหญ่กว่า (กว้างxยาว)
 ความหนาแน่นของฉนวนตามที่ก�าหนดไว้ส่วนใหญ่
แล้วก็ไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ถ้าเป็นความหนาของฉนวนเช่น
หนา2นิ้ว   จะเกิดข้อผิดพลาดตรงที่ว่าตามปรกติส่วนใหญ่
ฉนวนใยแก้วจะหนา1นิ้ว   ท�าให้เวลาสั่งซื้อเป็นม้วนก็จะได้ 
400 ตร.ฟุตต่อม้วน    แต่พอหนา 2 นิ้วใน 1 ม้วนจะมีพื้นที่
เพียง 200 ตร.ฟุตเพราะความหนาของมัน    หากคิดต้นทุน
โดยใช้จ�านวนม้วนเป็นหลักโดยการหารใช้พื้นที่ต่อม้วน
เท่ากับ 400 ตร.ฟุตก็จะท�าให้ขาดทุนทันที
 เรื่องที่ท�าให้ขาดทุนบ่อยๆอีกเรื่องคือเรื่องอลูมิ
เนียมฟอล์ย   มีหลายหลากมากทั้งราคาธรรมดาและแพง  
บางครั้งก�าหนดให้เป็นชนิดไม่ติดไฟ  ไม่เป็นพิษ  หรือบาง
ครั้งก็เป็นฟอล์ย 2 หน้าก็มี
 เรื่องเทปปิดฉนวนใยแก้วก็เป็นปัญหา    การผลิต
มันจะท�าเป็นม้วนยาวๆแล้วเข้าเครื่องตัดออกเป็นหน้ากว้าง 
2 นิ้วบ้างหรือ 2.5 นิ้วบ้าง   เคยเคลมโรงงานขายเพราะว่า
หน้ากว้างไม่ได้ตามตามที่ก�าหนด  คือขาดไปหน่อยหนึ่ง  
เพราะผู้ผลิตไม่ได้คิดความหนาของคองเลื่อยที่ใช้ตัดด้วย

ต้องวางบนพื้นท�าให้พินถูกกดทับแบน   นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ไป
ท�างานไหนงานนั้นต้องมีการขอต่อรองเสมอๆ   
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เรื่องของ Pressure drop มาก  ยิ่งท่อลมที่มี Pressure 
class สูงๆก็ยิ่งเป็นปัญหามากขึ้นอีก
 การใช้ fitting ของท่อลมไม่ควรอยูช่ดิกันน้อยกว่า 
1-1.5 เท่าของความกว้างของท่อลม    เช่นลมไหลผ่านสามทาง
แยกแล้วมีข้องอ90องศารบัลมโดยทนัท ี   ควรมีระยะห่างกนั
อย่างน้อย 1-1.5 เท่าของความกว้าง  เพือ่ให้ลมทีผ่่าน fitting ตัว
แรกไปแล้วได้ตัง้ล�าให้ไม่มีการหมุนวน (Turbulent) แล้วค่อย
ผ่าน Fitting ตวัต่อไปเพือ่เปล่ียนทศิทางหรอืความเรว็มฉิะน้ัน
จะเกิด Pressure drop สูง  หรอืท�าการแบ่งปรมิาณลมไม่ได้

System	effect	factor
 เป็นเรื่องของPressure drop ที่สูงขึ้นเพราะการ
ติดตั้ง ซึ่งนอกเหนือไปจากการค�านวณตามปรกติไปแล้ว  ที่
ท่อปากของพัดลมจะต้องเป็นท่อนตรงเท่าปากสักระยะหนึ่ง
ประมาณ1-1.5เท่าของความกว้างของปากพัดลม  เพื่อให้
ลมได้ต้ังล�าเป็นความเร็วท่ีสม�่าเสมอก่อนท่ีจะบานขยาย
หรือหักโค้ง   ซึ่งเรื่องนี้มักจะเกิดในห้องเครื่องที่คับแคบ ไม่
สามารถท�าตามได้   อย่างไรเสียก็ขอให้พยายามเท่าที่ท�าได้
ก็แล้วกัน

 กาวยึดฉนวนสมัยนี้จะใช้ฟลิ้นท์โค้ทน้อยลงแล้ว  
จะใช้กาวที่มีส่วนผสมเป็นน�้าหรือทินเนอร์แทน  หากว่าเป็น
ทินเนอร์ขอให้ระวังเรื่องฟืนไฟให้ดี   มีอยู่งานหนึ่งมีผู้รับ
เหมาติดตั้งท่อดับเพลิงมาเชื่อมท่ออยู่เหนือหัว  ท�าให้มี
สะเก็ดไฟลงมาท�าให้กาวติดไฟ    ก็เกือบไป  ดีที่บริเวณที่
เราท�างานอยู่เป็นพื้นที่ที่เราขอไว้เป็นสัดส่วน   คนที่เข้ามา
ในพื้นที่ส่วนของเราควรจะต้องแจ้งหรือขอเราก่อน
 Slope ของการลดขนาดหรือเพิ่มขนาดท่อลมไม่
ควรเกิน1ต่อ4   เนื่องจากมีการเปลี่ยนทิศทางการไหลของ
ลม   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่อที่ขยายเพิ่มขนาด จะมีผลต่อ
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บทความ
เชิงวิชาการ

วิธีการดูแลระบบแอร์รถยนต์ให้เย็นฉ�่าอยู่ตลอด	
และสาเหตุและวิธีแก้ปัญหา

“น�้ำแข็งเกำะตู้แอร์”
ที่มา : www.rakcar.com, http://www.welovecivic.com/forum
แปลและเรียบเรียงโดย : ดร.เชิดพันธ์  วิทูราภรณ์

วิธีการดูแลระบบแอร์รถยนต์ให้เย็นฉ�่าอยู่ตลอด
	 หน้าฝนและหน้าหนาวบางคนอาจยังไม่รู้ว่า	 แอร์ของเรา
ไม่เย็น	 พอเข้าหน้าร้อนถึงจะรู้ว่าแอร์รถเราแท้ที่จริงเป็นแค่พัดลม
ธรรมดาดี	ๆ	นี่เอง	ยิ่งโลกก็ร้อนขึ้นทุกวัน	ยิ่งขับรถตอนเที่ยงแล้ว	
บางคนอยากเปิดกระจกเลยทีเดียว
 เมื่อพูดถึงฤดูร้อนนั้น เราหลายคนคงนึกถึงระบบ
ปรับอากาศรถยนต์ ที่จะเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยคุณคลายร้อน 
เว้นแต่คุณอยากลดความอ้วน อันนี้ก็ขับรถชิว ๆ เปิดกระจก
กินลม แต่ก็คงไม่ไหว หากต้องผจญกับควันพิษในเมืองกัน
ระบบแอร์แม้จะไม่ใช่ระบบท่ีเป็นตัวบทส�าคัญส�าหรับการ
ขับเคลื่อนรถยนต์หนึ่งคัน แต่มันก็ส�าคัญกับคนขับมาก ๆ 
โดยเฉพาะเมื่อร้อนนี้ คุณอาจต้องแวะรับสาว ๆ การท�าให้
รถของคุณมีระบบปรับอากาศที่ดีและพร้อมที่จะคลายร้อน
ทุกที่ทุกเวลา คงเป็นเรื่องที่สมควรท�าอย่างยิ่ง

 แล้วเราต้องดูแลอะไรบ้าง หลายคนคงนึกอยาก
ย้อนถาม แน่นอนเรื่องนี้อาจจะฟังดูยาก แต่ด้วยความที่
ระบบแอร์รถยนต์นั้นเป็นระบบปิด (หมุนเวียนภายใน
เท่านั้น) ถ้ารถคุณไม่ได้มีปัญหาจริง แค่ดูแลรักษาก็คง
เพียงพอ
 1. เช็คน�้ายาแอร์ ในหน้าหนาวเราอาจจะไม่
เคยรู้สึกร้อนอะไรมากมายนัก เพราะอากาศภายนอก 
ช่วยแบ่งเบาภาระการท�างานแอร์ไปส่วนหนึ่ง แต่เมื่อ
หน้าร้อนคุณจะรู้ได้ทันทีว่าระบบแอร์คุณมีปัญหาหรือ
ไม่ โดยเฉพาะ ถ้าช่วงที่ก�าลังเปลี่ยนฤดูนี้ รถใครเย็น
แบบชืด ๆ ไม่ฉ�่า ก็ได้เวลาเปิดฝากระโปรง ตรวจสอบ
ระดับน�้ายาแอร์แล้ว
 การดูระดับน�้ายาแอร์นั้น คุณสามารถดูได้ที่กรอง
แอร์ ซึ่งอยู่ในบริเวณแผงระบายความร้อนทางด้านหน้ารถ 
โดยกรองแอร์หรือที่บางคนเรียกว่า Dryer นี้จะมีช่อง
ตรวจสอบน�้ายา โดยสังเกตผ่านตาแมวที่เป็นกระจกใสว่า

ถ้าเราเริ่มเห็นฟองอากาศ แสดงว่าน�้ายาแอร์เริ่มน้อย 
กลับกันถ้าน�้ายายังมากกระจกจะค่อนข้างใส  ซึ่งโดย
ปกติแล้วเราต้องเติมน�้ายาแอร์เป็นประจ�าทุก ๆ 2 ปี
 2. ตรวจเช็ครอยรั่วของระบบ บางครั้งสาเหตุ
ที่แอร์รถเราไม่เย็นนั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากระบบเกิดรอย
รั่ว ซึ่งโดยทั่วไป ระบบแอร์จะไม่สามารถรั่วเองได้ เว้น
แต่จะมีการสึกหรอของอุปกรณ์ ไม่ว่าจะแผงระบาย
อากาศไปจนถึงโอริงตัวเล็กที่ประกบอยู่ระหว่างชุดท่อ
แอร์ข้างใน
 การสังเกตว่าแอร์รถของท่านรั่วหรือไม่นั้น
สามารถท�าได้ง่ายๆ โดยดูจากรอยรั่วที่น�้ายากระท�าต่อตู้
แอร์ หรือมีคราบสกปรกในบริเวณต่าง ๆ ที่ใกล้กับท่อ
แอร์ ซึ่งคราบเหล่านี้เกิดจากน�้ายาแอร์ แต่กรณีที่รถของ
ท่านเกิดไม่มีรอยน�้ายาเหล่านี้แต่น�้ายาแอร์พร่องหาย 
อาจเป็นไปได้ 2 กรณี คือ 1 น�้ายาแอร์ต�่า และ 2 อุปกรณ์
ในระบบที่ไม่ใช่ชุดท่อแอร์รั่ว ซึ่งเราจ�าเป็นต้องติดต่อช่าง
ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
 3. ล้างแอร์ ถ้าคุณคิดว่ารถคุณปกติ ก็ได้เวลา
ไปล้างแอร์กัน ปัจจุบัน การล้างแอร์นั้นสามารถท�าได้
ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องถอดตู้แอร์ออกมาให้ยุ่งยากวุ่นวาย  ซึ่ง
หากคุณมีโอกาส ค่าใช้จ่ายครั้งละ 1,500 บาท ต่อครั้ง 
อาจจะท�าครั้งละ 1 ปี ถือว่าไม่ใช่เงินที่เยอะเลย และ
นอกจากลมแอร์จะดีขึ้นแล้ว ยังช่วยรักษาสุขภาพของ
คุณและผู้โดยสารด้วย
 4. ไปล้างรถ หลายคนอาจจะงง มันไปเกี่ยว
อะไรกับการล้างรถ แต่นี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวจริงๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เราแนะน�าให้คุณไปร้าน ล้าง อัดฉีด ที่มีเครื่อง
น�้าพ่นแรงๆ แล้วบอกเน้นย�้าเขาให้จัดการกับแผงระบาย
ความร้อนด้านหน้ารถคุณ ซึ่งทุกวันที่คุณขับ นอกจาก
เศษฝุ่นแล้ว คราบใบไม้ บางทีอาจจะแถมสัตว์ประหลาด
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มาด้วยนั้น จะถูกหมักความสกปรกไว้ตรงนี้ทั้งหมด ซึ่งการ
ล้างอัดฉีดเป็นวิธีเดียวที่ช่วยได้ และถึงมันไม่เกี่ยวกับระบบ
ปรับอากาศรถยนต์โดยตรง แต่การที่เราขจัดคราบฝุ่น-เศษ
ขยะไปได้ก็ช่วยการระบายความร้อนของน�้ายาดีขึ้น และ
แน่นอน แอร์เย็นเร็วขึ้นด้วย

 5. ไปเยี่ยมร้านแอร ์ หลังจากที่เราเสร็จการเช็ค
ด้วยตัวเราเองแล้ว ก็ได้เวลาไปแวะเยี่ยมช่างผู้ช�านาญการ 
เพื่อให้เขาตรวจสอบอีกครั้งเป็นการเช็คซ�้า เพราะการที่เรา
เช็คด้วยตัวเองบางครั้งไม่ใช่ว่าจะรู้ไปเสียทั้งหมด การที่เรา
เช็คมาก่อนหน้านี้นั้น ช่วยให้เรารู้ถึงปัญหาก่อนที่จะเข้าร้าน 
และแน่นอนหลอกใครก็หลอกได ้ แต่หลอกคุณน่ะไม่ได้
หรอก
	 ทั้งหมด	5	ข้อนี้ก็เป็นทริคที่คุณควรรีบ	ๆไปท�าเสีย	ก่อนที่
ตุ๊กตาหน้ารถจะหงุดหงิดเอาได้	 ถ้าเธอเจออากาศร้อนอบอ้าวเอา	
ยังไงจ�าไว้ว่าทุกปัญหามีสัญญาณและทางแก้ไข	 อยู่ที่คุณจะท�า
อย่างไรและด�าเนินการได้เร็วหรือไม่	เท่านั้นเอง

สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา	"น�้าแข็งเกาะตู้แอร์"

ที่มา: www.rakcar.com

	 คงมีผู้ใช้รถยนต์หลาย	 ๆ	 ท่านเคยประสบกับปัญหา	 "น�้า
แข็งเกาะตู้แอร์"	 ซึ่งอาการดังกล่าวท�าให้แอร์ที่ส่งออกมาจากตู้แอร์
ตันจนท�าให้แรงลมที่ออกจากช่องแอร์มามีน้อยลงเรื่อย	ๆ	ท�าให้เรา
รู้สึกไม่ค่อยเย็น	ถ้าเพิ่มความเย็นขึ้นอีก	ก็จะยิ่งท�าให้มีน�้าแข็งก่อตัว
กันมากขึ้นครับ	ปัญหาดังกล่าวมีวิธีแก้ไข	ดังที่จะได้กล่าวต่อไปครับ

น�้าแข็งเกาะตู้แอร์
ปัญหาแอร์รถยนต์ “น�้าแข็ง” 

 Q : 	ตอนนี้ใช้ฮอนด้า	ซีอาร์วี	ปี	2003	มีปัญหาคือ	
ถ้าใช้งานปกติจะขับในเมืองเป็นส่วนมาก	ช่วงเช้าขับออกจากบ้านไป
ที่ท�างาน	 ตอนเย็นขับกลับ	 ไปกลับวันหนึ่งประมาณ	 50	 กิโลเมตร	
แอร์จะเย็นดีเหมือนปกติ	 แต่ถ้าวันไหนต้องขับรถทางไกลออกต่าง
จังหวัด	ขับนานเกินชั่วโมงขึ้นไป	แอร์จะเริ่มไม่เย็น	และไม่เย็นอีกเลย	
เคยถามเพื่อนที่ใช้รุ่นนี้ด้วยกันบอกว่าอาการนี้คือ	 ตู้ตัน	 ให้เอาไป
ล้างตู้แอร์ดู	 น่าจะหาย	มันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าครับ	 และท�าไม
บางทีตอนเช้ามีควันพุ่งออกมาด้วย?

 A : สวัสดีครับ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
มาก ในแต่ละวันสภาพอากาศต่างกันสุดขั้ว ตอนเช้าถึงเที่ยง 
แดดแรง อากาศร้อนจัด ตอนดึกๆ อากาศเย็น อย่าว่าแต่
รถยนต์เลยที่อาจเกิดปัญหาได้ ร่างกายของเราก็ส�าคัญที่จะ
ละเลยไปไม่ได้อย่างเด็ดขาด
 จากสภาพที่เปลี่ยนแปลง จะส่งผลกระทบกับ
ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะถ้าระบบใด
ระบบหนึ่งเริ่มท�างานบกพร่อง ไม่เต็มร้อย มักแสดงอาการ
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จากภายในและภายนอกเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่ตั้งเอาไว ้ การ
ปรับอากาศก็จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง
 หากตู้ไม่ตัน แต่อุปกรณ์ที่ท�าหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิ
เพื่อตัดและต่อการท�างานของคอมเพรสเซอร์ คือ เทอร์โม
สตรัท มีปัญหาตรงที่มันเกิดขี้เกียจท�างาน เป็นการต่อโดย
ไม่ตัดการท�างาน ท�าให้ความร้อนถูกน�าออกไป อุณหภูมิ
บริเวณคอยล์เย็นท่ีแลกเปลี่ยนความร้อนก็ต�่าลงจนถึง
จุดเยือกแข็ง (0 องศาเซียลเซียส) ความชื้นในรถกับอากาศ
ที่ไหลเวียนซึ่งมีความช้ืนปนอยู่ด้วยจะรวมตัวกันกลายเป็น
น�้าแข็งเกาะอยู่ตามครีบของอีแวปพอเรเตอร์ ในการท�างาน
โดยปกติของระบบแอร์ อาจมีน�้าแข็งลักษณะเกล็ดหิมะเกิด
ขึ้นได้เล็กน้อย แต่ถ้ามีมาก เมื่อพัดลมหมุนเวียนอากาศออก
เพื่อส่งลมเย็นออกมา จะมีอุณหภูมิที่ต�่าลงมาก ๆ เมื่อ
กระทบกับความร้อนในห้องโดยสาร ความชื้นจึงระเหย
กลายเป็นไอพ่นออกมา 
 หาก อุณหภูมิจะต�่าลง น�้าแข็งก็จะเกาะครีบจนปิด
ช่องทางอากาศไม่สามารถไหลเวียนได้ ทีนี้ลมเย็นก็ไม่ออกมา
ข้างนอก จึงรู้สึกว่า แอร์ไม่เย็น ทั้ง ๆ ที่จริง มันเย็นจนเป็น
น�้าแข็ง แต่ลมไม่ออกต่างหาก บางทีเทอร์โมสตรัทมันเสื่อม
ท�างานไม่แน่นอน วิธีแก้ไขคือการตรวจเช็คหรือเปลี่ยนใหม่  
 ต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นแบบไหน แอร์ของฮอนด้า มัก
พบกับปัญหาต�าแหน่งการติดต้ังเทอร์โมสตรัทที่ไม่ถูกต้อง 
แต่จะเกิดขึ้นหลังการซ่อมแซมแอร์ อย่างไรก็ตามหากเกิด
การเสื่อมของอุปกรณ์ ต้องเปลี่ยนใหม่เท่านั้น อาการนี้มอง
ภาพง่าย ๆ ก็คล้ายกับตู้เย็นที่มีน�้าแข็งเกาะ ท�าให้มันไม่มี
ความเย็น จะต้องกดปุ่มละลายน�้าแข็งนั่นเอง แล้วค่อยไป
แก้ไข

ออกมาในช่วงนี้กันอย่างชัดเจน อย่างกรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน 
นับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่คาดว่าน่าจะเกิดจากปัญหามีน�้าแข็ง
เกาะภายในตู้แอร์ จึงท�าให้เกิดอาการดังกล่าว แต่น�้าแข็ง 
เกาะตู้มันคือ ปัญหา แต่สาเหตุจริง ๆ อะไรที่เป็นต้นตอของ
การท�าให้เกิดปัญหานี้ขึ้น จะต้องมาไล่กันอย่างละเอียดอีก
ครั้ง บางทีรถบางรุ่นที่เคยมีระบบฮีตเตอร์แล้วตัดออกอาจ
เกิดปัญหาแบบนี้ได้ด้วย เช่นกัน
 ส�าหรับผู ้ใช้รถยนต์ไม่ว ่าจะรุ ่นเก่าหรือรุ ่นใหม่ 
อยากบอกสั้น ๆ ว่า ทั้งหมดของปัญหานี้ไม่มีอะไรที่น่า
หนักใจอย่างที่หลายคนอาจกังวล หากอาการทั้งหมดเกิดได้
จากหลายสาเหตุ เช่น ตู้แอร์เกิดการอุดตัน แต่บางทีก็อาจ
มาจากเทอร์โมสตรัทเสื่อม การควบคุมการท�างานผิดปกติ 
ซึ่งเราจะสังเกตได้จากการที่คอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ตัดการ
ท�างาน 
 ปัญหาที่น่าสนใจทีเดียว ส�าหรับอาการยอดฮิต
แบบนี้ โดยมาก อาการที่พบจะมาจากตู้แอร์ตัน ผู้ใช้จะรู้สึก
ได้ อย่างแรกเป็นอาการเริ่มต้น ความแรงของลมที่ผ่านออก
มาทางช่องแอร์จะลดลง จนถึงขั้นต้องเปิดสปีดไปที่แรงสุด 
และจะมีเสียงดังของลมท่ีอู้อยู่ภายในตู้แอร์มากกว่าปกติ 
ต่อมาอาจแอร์ไม่เย็น แต่มีน�้าแข็งเกาะตู้แอร์ นั่นคือ คอยล์
เย็นที่อยู่ในตู้แอร์มีน�้าแข็งเกาะ ท�าให้เกิดอาการแอร์ไม่เย็น
 หากขับรถทางไกล คือจะมีอาการไอขาว ๆ เหมือน
น�้าแข็งแห้งพ่นออกมาจากช่องลมเย็นของแอร์ มันคือไอที่
เกิดจากน�้าแข็งที่ถูกพัดออกมาด้วยแรงของพัดลมแอร์ หาก
เกิดจากปัญหาตู้แอร์สกปรก ท�าให้ตัน ทางแก้ไขคือ น�าไป
ล้างตู้ ปัญหานี้ไม่ใช่ว่าการท�าความเย็นของระบบปรับ
อากาศผิดปกติ เพียงแต่ว่า ลมเย็นไม่สามารถพัดออกมาได้ 
หรือไม่ก็การควบคุมการท�างานของระบบปรับอากาศมันไม่
ดีต่างหาก การปรับอากาศกับการท�าความเย็นมีความคล้าย
กัน แต่มีความแตกต่างกันบางประการ ตรงที่ระบบปรับ
อากาศจะถูกควบคุมคุณภาพอากาศในแง่ความสะอาด และ
กลิ่น มีการไหลเวียน และปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับ
ความสบายของมนุษย์ การปรับอากาศจึงไม่ใช่การท�าให้
เย็นเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าเป็นประเทศแถบยุโรป ในฤดู
หนาว ความสบายของมนุษย์กลับไม่ใช่ความเย็น แต่เป็น
ความอบอุ่นมากกว่า
 การปรับอากาศในรถยนต์อาศัยการน�าความร้อน
ออกไปจากห้องโดยสารคือ สารท�าความเย็น หรือน�้ายาแอร์
จะน�าความร้อนภายในห้องโดยสารออกไปถ่ายเทข้างนอก 
พอความร้อนมันออกไปเรื่อยๆ ขณะที่ภาระความร้อนจากผู้
โดยสารถูกทิ้งออกไป อุณหภูมิภายในห้องโดยสารมันก็จะ
ลดต�่าลงจนถึงอุณหภูมิที่ปรับตั้งเอาไว้ การท�างานขนเอา
ความร้อนออกก็จะหยุดลง แต่การไหลเวียนของการปรับ
อากาศจะยังคงท�างานเช่นเดิม จนกระทั่งภาระความร้อน

น�้าแข็งเกาะตู้แอร์

ขอบคุณข้อมูลจาก ecareasy.com
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กิจกรรมกอล์ฟ

ประมวลภาพการแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่  4/2558
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

 เมื่อวันจันทร์ ที่ 14  กันยายน  2558 ที่ผ่านมา  สมาคมวิศวกรรม
ปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 4  ณ  สนามกอล์ฟ   
อัลไพน์  Shot Gun  12:00 น.  นักกอล์ฟ จ�านวน 180 คน                               

บรรยากาศลงทะเบียน

บรรยากาศในสนาม

บรรยากาศงานเลี้ยงตอนเย็น

ป้ายผู้สนับสนุนรางวัล Hole In One และรางวัลจับสลาก จ�านวน 30 ราย และบรรยากาศภายในสนาม

ดร.เชิดพันธ์  วิทูราภรณ์         คุณสมนึก   ชีพพันธุ์สุทธิ ์
นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับนักกอล์ฟ 

คุณธานินทร์ ตันประวัติ 
คุณวัชระ จันทร์ทอง

พิธีกร

คุณทศพล  สถิตสุวงศ์กุล (ซ้าย)
คุณวัชระ จันทร์ทอง (กลาง)

คุณประเวศน์  จันเทพหฤทัย (ขวา) 
กรรมการสันทนาการสมาคมฯ
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คุณปริญญา จันทร์สวัสดิ์

คุณวิเชียร  เตชะปิติกุล คุณสุนทร  ตันติสุริยวงษ์ คุณเสกสรร   ภูกิ่งหิน  คุณคมสันต์  ศรีพวาทกุล

สนับสนุนรางวัล โดย
บริษัท แอร์โค จ�ากัด (เทรน ประเทศไทย) 
มอบเครื่องปรับอากาศ TRANE รุ่น Bravo 

9,000 BTU 

สนับสนุนรางวัล โดย
บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

มอบเครื่องปรับอากาศ AMENA

สนับสนุนรางวัล โดย
บริษัท แพนสยาม เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
 มอบเครื่องปรับอากาศ Central Air

คุณเฉลิมชัย  เหล่าบุญชัยคุณสุพจน์  วรรณโรจน์ คุณสมมุ่ง  บุญวงศ์คุณกิตติพศ  เพชรนรินทร์ คุณไพศาล ชวลิตพงศ์พันธ์ 

คุณสมนึก		ชีพพันธุ์สุทธิ์	กรรมกำรที่ปรึกษำ	มอบรำงวัลใกล้ธงและรำงวัลตีใกล้เส้นกลำง

ดร.เชิดพันธ์		วิทูรำภรณ์	นำยกสมำคมฯ	มอบรำงวัล	Overall	Low	รำงวัล	Flight	A	และรำงวัล	บู้บี้

รางวัลใกล้ธง และรางวัลตีใกล้เส้นกลาง

รางวัล Champion of Champions Flight A         รางวัล Champion of Champions Flight B         รางวัล Champion of Champions Flight C

รางวัลการแข่งขัน

รางวัล Overall Low รางวัลชนะเลิศ Flight A รองวัลรองชนะเลิศ Flight A รางวัล บู้บี้
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คุณชัชวาลย์		คุณค�้าชู		กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ		

ดร.เชิดพันธ์		วิทูราภรณ์		นายกสมาคมฯ
รับมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้	

จ�านวน	36,000	บาท
เป็นเงินสดจ�านวน	12,000	บาท	
จากสปอนเซอร์		3	ราย	ได้แก่

คุณจักรพันธ์		ภวังคะรัตน์		อุปนายกสมาคมฯ	คนที่	1
มอบรางวัล Flight B มอบรางวัล Flight  C

รางวัลชนะเลิศ Flight B        รองวัลรองชนะเลิศ Flight B

บริษัท คาเรล (ประเทศไทย) จ�ากัด

บาลิโม โดย บริษัท สิบเก้าเอ เทรดดิ้ง จ�ากัด

บริษัท เหลียงชิ อุตสาหรรม (ประเทศไทย) จ�ากัด

รางวัลชนะเลิศ Flight C        รองวัลรองชนะเลิศ Flight C

คุณปริญญา  จันทร์สวัสดิ์

ผู้มอบรางวัล : คุณคมสันต์  ศรีพวาทกุล

ผู้มอบรางวัล : คุณเจฐ  กาแสน 

ผู้มอบรางวัล : คุณสุนทร ตันติสุริยวงษ์

คุณเกียรติชัย  อภินันทน์พงษ์ (ผู้แทน) คุณธีระ   วงศราวิทย์ คุณอนุชา  คุณทะวงษ์

ผู้มอบรางวัล : 
คุณอรุณ  เอี่ยมสุรีย์

ผู้มอบรางวัล : 
คุณสมนึก  ชีพพันธ์สุทธิ์

 ผู้มอบรางวัล :
คุณปัญจสรณ์ ตันติเสรี 

ผู้มอบรางวัล : 
ดร.เชิดพันธ์  วิทูราภรณ์

ผู้มอบรางวัล :
คุณไพบูลย์  อังคณากรกุล

ผู้มอบรางวัล : 
คุณศรีเกษม ชัยปิตินานนท์

ผู้โชคดีภายในงาน

คุณพรสวรรค์ ชูสุ่น ท�า Hole In One แตก ได้ของรางวัลเป็นเงินสด
จ�านวน 72,000 บาท จากสปอนเซอร์ 6 ราย เงินสดรายละ 12,000 บาท 

บริษัท สยามเทมป์ จ�ากัด

บริษัท โรจน์ไพบูลย์
อีควิ๊ปเม้นท์ จ�ากัด                      

บริษัท คิงแอร์กริล จ�ากัด

บริษัท รวมกิจ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด

บริษัท อาซีฟา จ�ากัด

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ�ากัด

พัดลม 3 ขา 18 นิ้ว มูลค่า 5,000 บาท
บริษัท วอลเตอร์ เวนติเลชั่น จ�ากัด

 ถุงกอล์ฟ 1 ถุง
บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ จ�ากัด
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กิจกรรมกอล์ฟ

ประมวลภาพ
การแข่งกอล์ฟ Ryder Cup ครั้งที่ 10
 เมื่อวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สมาคมวิศวกรรมปรับ
อากาศแห่งประเทศไทย [ACAT] และ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 
[TEMCA] ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟ Ryder Cup ครั้งที่ 10 เพื่อเชื่อมความ
สามัคคีระหว่างกรรมการและสมาชิกของทั้ง 2 สมาคม ณ สนาม เลควูด (Lake 
Wood) ผลการแข่งขัน สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เป็นฝ่ายชนะ 
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

คุณบรรพต		จ�ารูญโรจน์	กรรมการที่ปรึกษาสมาคมกล่าวต้อนรับและทักทายนักกอล์ฟทั้ง	2	ทีม

คุณสมนึก		ชีพพันธุ์สุทธิ์	ผู้จัดการทีมนักกอล์ฟ	ACAT		
ชี้แจง	กฎ	กติกา	การแข่งขันกับนักกอล์ฟ	ทั้ง	2	ทีม

นักกอล์ฟ ACAT  นักกอล์ฟ  TEMCA

นักกอล์ฟทีม ACAT และนักกอล์ฟทีม TEMCA แลกเปลี่ยนของช�าร่วยระหว่างนักกอล์ฟทั้ง 2 ทีม
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นักกอล์ฟ ทีม ACAT  และนักกอล์ฟ ทีม TEMCA ถ่ายภาพร่วมกันก่อนลงสนาม

บรรยากาศงานเลี้ยงตอนค�่า

ดร.เชิดพันธ์  วิทูราภรณ์
นายกสมาคม ACAT

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์
อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ TEMCA

นักกอล์ฟทีม ACAT ถ่ายภาพร่วมกัน นักกอล์ฟทีม TEMCA ถ่ายภาพร่วมกัน

คุณวัชระ  จันทร์ทอง  กรรมการสันทนาการ ACAT 
คุณธานินทร์  ตันประวัต ิ ผู้จัดการทีม TEMCA 

คุณวัชระ  จันทร์ทอง และคุณสมนึก ชีพพันธุ์สุทธิ์
ผู้จัดการทีม ACAT

 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ใคร่ขอขอบพระคุณ บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ที่ให้การสนับสนุนเสื้อทีม และหมวก กับนักกอล์ฟ ทีม ACAT ในครั้งนี้
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คุณสมนึก  ชีพพันธุ์สุทธิ์
ผู้จัดการทีม ACAT 

คุณเรืองพันธ์   ศรีอ่อน 
ผู้จัดการทีม FTI 

คุณชัชวาลย์   คุณค�้าชู
ตัวแทนนักกอล์ฟทีม ACAT

กล่าวต้อนรับนักกอล์ฟ

 คุณอานนท์  สิมะกุลธร
ตัวแทนนักกอล์ฟทีม FTI
กล่าวต้อนรับนักกอล์ฟ

	 เมื่อวันอังคำร	ที่	5	พฤศจิกำยน	2558	ที่ผ่ำนมำ	สมำคมวิศวกรรมปรับอำกำศแห่งประเทศไทย	(ACAT)	กับ	
กลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องปรับอำกำศและเครื่องท�ำควำมเย็น	สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	(FTI)	และ	สมำคมเครื่อง
ท�ำควำมเย็นไทย	(TRA)ได้จัดกำรแข่งขันกอล์ฟ	Ryder	Cup	ครั้งที่	16		ณ		สนำมกอล์ฟ	บำงกอก	กอล์ฟ	คลับ	

จังหวัดปทุมธำนี		โดย	ACAT	ได้เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขัน		ผลกำรแข่งขัน	ACAT		ชนะ	

บรรยากาศช่วงเช้า คุณสมนึก  ชีพพันธุ์สุทธิ์  ชี้แจงกฎ กติกา นักกอล์ฟ ทั้ง 2 ทีม

บรรยากาศงานเลี้ยงตอนเย็น

ผลการแข่งขัน สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เป็นฝ่ายชนะ
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  UL is a premier global independent 
safety science company with over 120 years of          
expertise in verification, testing and certification. 
More than 10,000 professionals are guided by the UL 
mission to promote safe working and living                        
environments for all people. Delivering market access 
solutions for Europe, the Middle East and the Americas, 
UL offers the highest level of regulatory acceptance 
market recognition for the building and life safety 
technology sectors which include security, fire              

suppression, personal protection equipment and more. 
 UL works with manufacturers, designers, architects, trade associations and international regulatory        
authorities to bring solutions to a complex global supply chain. UL utilizes research and standards to continually 
meet ever-evolving safety needs, as well as to cultivate new certification programs and aid in the development 
of critical codes that will address emerging risks and innovation within the life safety and security industry. We 
offer technical engineering support services, factory capability assessments, quality assurance, regulatory         
compliance testing, and sustainability and environmental certifications. We fulfill our safety mission and achieve 
commercial success by acting in ways that honor ethical values, respect people, empower communities and 
support the natural environment to produce an overall positive impact on society. 
 For more information about our certification, testing, inspection and, advisory and education services, please 
visit www.UL.com , www.ul.com/HVAC
             Email: sales.th@ul.com | T: +66.2207.2594

ข่าวฝาก
ประชาสัมพันธ์

 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
คุณณรัณ ศิริสันธนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้
จัดการ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  
ได้ เข้าร่วมงานมอบรางวัล Thailand 
Energy Awards  ปี 2015  ด้านพลังงาน
สร้างสรรค์   จาก ท่านพลเอกอนันตพร 
กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล 
ผลงานเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ภายใน
อาคาร แบบประหยัดพลังงาน 2 ชั้น  
เพื่อเป็นการ ให้ความส�าคัญกับการใช้ พลังงานทดแทน เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน   

ด้วยความภาคภูมิใจ “ยูนิแอร์”
กับรางวัล Thailand  
Energy  Award 2015
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บทความทั่วไป

โดย..คุณสมนึก ชีพพันธุ์สุทธิ์
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ

 เมื่อเรียนจบมาใหม่ๆ หลังจากไปท�างานโรงงาน
แห่งหนึ่ง 2 ปี พอดีช่วงนั้นโรงแรมโอเรียนเต็ลก�าลังจะเปิด
ตึกใหม่ จึงสมัครเข้าไป ตอนนั้นการแข่งขันสูง คนอยาก
เข้าไปท�างานที่นี่เยอะมาก การแข่งขันจ�าได้ว่า 1 ต่อ 16 
บังเอิญผมถูกเลือกเข้าไปท�างาน Chief Engineer ในขณะ
นั้น ท่านจบมาจากเทคนิคไทยเยอรมัน รุ่นแรก ท่านมีความ
คิดและท�าเหมือนที่ท่านเรียนมาคือ ช่าง ต้องท�างานช่างเป็น
ทุกอย่าง ท่านเลยให้พนักงานในฝ่าย หมุนเวียนหน้าที่ และ
มีการจัดฝึกอบรมให้ตลอด รวมถึงให้ปฏิบัติงานในทุกหน้าที่ 
ซึ่งใน โรงแรมจะมีงานที่ต้องรู้ต้องท�าทั้งหมด คือ ไฟฟ้า, 
ประปา, แอร์, เครื่องเสียง, โทรศัพท์, ไม้, ปูน, สี, Water 
Treatment ทั้งน�้าดีน�้าเสีย, เครื่องซักผ้า, เครื่องรีดผ้า, 
เครื่องก�าเนิดไอน�้า Boiler, Chiller, สระว่ายน�้า และทุกๆ
อย่างที่มีในอาคาร เราทุกคนถูกฝึกให้เข้าไปท�างานในทุกๆ 
ต�าแหน่ง จนทุกคนต้องเข้าใจ และท�างานได้ในทุกหน้าที่ 
แล้วจึงย้อนมาอยู่ในหน้าที่หลัก 

เป็นความโชคดีของผมที่ได้เป็นหนึ่งในพนักงาน ของโรงแรม
โอเรียนเต็ลในสมัยนั้น เพราะได้เป็นโรงแรมที่ 1ของโลก 5 
ปีซ้อน และยังได้เป็นที่1ของโลกอีกหลายครั้งแต่ไม่ติดต่อ
กัน ท่านผู้จัดการใหญ่มี สโลแกนว่า "ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการ
ด้วยความเต็มใจ ไว้ชื่อโอเรียนเต็ล" พนักงานทั้งหมดถูกฝึก

ให้ยิ้มกับแขกที่มาพักเป็นเรื่องแรก และฝึกให้บริการให้ดี
ที่สุดตลอดเวลา เน้นให้แขกที่มาพัก หรือคนที่มาใช้บริการ
ประทับใจตลอดเวลา นี่คือที่มาที่ผมเขียนเรื่องนี้ เพราะฝ่าย
ช่างถึงแม้นว่าเป็น Back of the House แต่ผลงานที่เราท�า
ไว้อาจสร้างความไม่พอใจให้แขกผู้มาพักได้ ดังนั้นโอเรียน
เต็ล มีมาตรฐานการท�างานด้านช่างซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากใน
สมัยนั้น โดยเรียกมันว่า งาน Preventive  Maintenance 
(PM) แรกๆ ผมอยู่ในต�าแหน่ง Duty Engineer พวกเรา
รู้สึกว่า งาน PM เป็นงานที่สิ้นเปลือง โดยเฉพาะคนที่เคย
ท�างานที่อื่นๆ มาจะบ่นตลอด  เพราะลูกปืนต่างๆ ยังใช้ได้ดี
อยู่ แต่เมื่อนับอายุงานแล้วถึงก�าหนด จะต้องมีแผน เปลี่ยน
ออกตามก�าหนดเวลา  สายพานต่างๆ จะไม่ปล่อยให้แห้ง 
จะใช้น�้ายา Belt Dressing ฉีดทุกๆ 2 สัปดาห์ และเปลี่ยน
ออกเมื่อถึงก�าหนด โดยจะไม่ยอมให้เครื่องเสีย เครื่องช�ารุด
เพราะเหตุเหล่านี้ หรืองานล้างแอร์เราจะไม่ปล่อย ให้แอร์
สกปรก แต่เราจะล้างเมื่อถึงก�าหนดที่ตั้งไว้ ตู้เมนไฟฟ้าต่าง 
เราจะมีงาน PM ตรวจเช็คภายในตู้รวมถึง การกวดล็อค ให้
จุดต่อสายไฟแน่นตลอดเวลา และอีกสารพัดเรื่องซึ่งคง
กล่าวไม่ได้หมด ทั้งหมดมีข้อก�าหนดมาจากบริษัทแม่ จาก 
Mandarin  Hong Kong แต่เมื่อท�างานไปนานๆ ต้องมา
พิจารณาว่า เงื่อนเวลาต่างๆที่ท�านั้นเหมาะสมหรือไม่ ถี่ไป 
หรือช้าไปหรือไม่  ต้องปรับมาให้เข้ากับสภาพดินฟ้าอากาศ
บ้านเรา จนต�าแหน่งท้ายสุด ผมท�าหน้าที่ Preventive 
Maintenance Chief คนแรกของโรงแรมโอเรียนเต็ล เลย
ต้องหาวิธี ท�างาน PM ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เก่า
มากๆ แล้ว แต่ก็เชื่อว่ามีคนยังไม่รู้อีกเยอะ และน่าจะให้
ประโยชน์ ขอน�ามาเล่าให้ทราบกันในบางเรื่องบางงาน เช่น 
Air Handling Unit  (AHU) จะรู้อย่างไรว่ามันสกปรกหรือ
อุดตันหรือไม่ ถ้าพูดกันพื้นๆ ก็คงจะบอกว่า ปิดเครื่อง แล้ว
เปิดฝาดู ก็รู้ ซึ่งทีจริงก็คงดูได้เฉพาะ Filter ว่าสกปรกหรือ
ไม่ แต่ Fin Coil คุณมองไม่ทะลุ จะบอกชัดเจนว่ามันสกปรก

โรงเรียนที่ดีที่สุดในชีวิตการท�างานของผม
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คงไม่ได้ แต่ถ้าเรามีหลัก เราล้างแอร์ให้มั่นใจว่าสะอาดจริงๆ 
สักครั้งแล้วเดินเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า จดค่ากระแสไฟฟ้านี้
เก็บไว้ ครั้งต่อไป หากเราไปตรวจสอบ เราเพียงแต่วัด
กระแสไฟฟ้า โดยไม่ต้องเปิดฝาดู หากค่ากระแสไฟฟ้าน้อย
ลง นั่นคือปริมาณลมน้อยลง นั่นก็คือ แอร์สกปรกแล้ว (ใน
บางครั้งให้ช่างไปล้างแอร์ ช่างอาจล้างได้ไม่สะอาด หรือ
โกหกว่าล้างแล้วแต่ความจริงไม่ได้ล้าง เราเพียงแต่วัด
กระแสไฟฟ้าเปรียบเทียบก็จะรู้ได้แล้ว ว่าสะอาดรึไม่ 
เป็นต้น) ในงาน PM เราจะมีเรื่องอะไรแบบนี้เอาไว้ตรวจ
สอบได้อีกมาก ในทุกๆ งาน หรือเรื่องการเปลี่ยน Bearing 
หรือลูกปืนต่างๆ คนไทยเราถนัด ใช้ Bearing Puller ถอด
ลูกปืนออกมา หากแน่นมากๆก็จะใช้ไฟเป่าให้ร้อนแล้วถอด
ออก แต่พอมาเห็นงาน PM ของบริษัทเครื่องซักผ้าใหญ่จาก
ต่างประเทศเวลามาท�า PM มาคนเดียวเวลาถอดลูกปืน
ใหญ่ๆ แทนที่จะใช้ Bearing Puller ดึง เขากลับไม่ใช้ ใช้
เพียงแต่เอามือดึงออกแบบง่ายดาย โดยหลังจากที่เอา
น�้าแข็งแห้งหรือ Dry Ice มาโป๊ะที่แกนเพลา ทิ้งไว้สักพัก 
แกนเพลาหดตัว จึงเอามือดึง Bearing ออกได้อย่างง่ายดาย 
เรื่องแบบนี้จะหาเรียนได้ที่ไหน
 แต่มีเรื่องหนึ่งที่โรงแรมโอเรียนเต็ล แก้ปัญหาการ
บริการแขกที่มาพักได้ไม่ดี นั่นคือ เพื่อให้เป็นที่1 ตลอดเวลา 
จึงต้องมีปรับปรุงสภาพอาคารตลอดเวลา ให้ใหม่เสมอ สวย
เสมอ ทั้งๆ ที่มีคนจ�านวนไม่น้อยบอกว่า ตัวอาคารของ
โรงแรมโอเรียนเต็ล รูปร่างเหมือนกล่องไม้ขีด จึงมีการ 
Renovation เสมอๆ และบ่อยครั้งมีการย้าย ต�าแหน่ง 
AHU หรือ Fan Coil Unit (FCU) ซึ่งไม่มีท่อ Chilled     
Water Pipe บริเวณนั้น ต้องต่อท่อแยกจากท่อเมนบริเวณ
นั้นๆ ซึ่งไม่มี Valve ที่จะปิดเพื่อต่อท่อได้ จ�าเป็นต้องนัด
หมายวันท�าการปิด ระบบ Chiller  ปล่อยน�้าในระบบทิ้ง 
เจาะรูที่ท่อเมน ใส่ Valve แล้วจึงติดตั้ง AHU เข้าไปใหม่ ขั้น
ตอนเหล่านี้ ใช้เวลาอย่างเร็วๆ ก็ประมาณ 5-6 ชั่วโมง ลอง
คิดดู แขกที่มาพักจะเดือดร้อนขนาดไหน ทั้งๆที่เราเลือก
ท�างานในช่วง Low Season ที่มีแขกน้อยๆ แต่อย่างไรก็ตาม
แขกที่มาพักในช่วงนั้นเดือดร้อนแน่ๆ อีกทั้งการที่เราเปิดระบบ
ปล่อยน�้าทิ้ง ก็เป็นการท�าให้ออกซิเจน เข้าระบบ ท�าให้เกิด

สนิมในระบบตามต่อมา และเราต้องเสียเงินค่าน�้าที่ต้องเติม
เข้าไปใหม่จนเต็มระบบ อีกไม่ใช่น้อย รวมถึงค่าเคมีที่ต้อง
เติมเข้าไปด้วย อีกทั้งหลังจากเติมน�้าเช้าระบบจนเต็มก็จะ
เกิดปัญหา Air Block ใน FCU มากซึ่งก็เป็นกันทุกอาคารที่
ท�าเรื่องพวกนี้ ในห้วงเวลานั้น มีความพยายามจะเอา Dry 
Ice มาบล็อกระบบแล้วตัดต่อท่อโดยไม่ปิดระบบ ซึ่งผมก็
เคยท�า แต่ท�าได้เฉพาะท่อเล็กๆ และต้องพยายามบล็อกให้
น�้าในท่อเกิดเป็นน�้าแข็ง บริเวณใกล้โค้ง แต่ก็อันตรายมากๆ 
ถ้าพลาดก็น�้าท่วมทั้งโรงแรม วิธีนี้จึงไม่เป็นที่นิยม ยังคงใช้
วิธี ปิดระบบ ปล่อยน�้าทิ้ง ตัดต่อระบบเหมือนเดิม ทุกครั้ง
และทุกที่ก็จะท�าขั้นตอนนี้ช่วงที่แขกน้อยๆและจะท�างาน 
ประมาณ 01:00 -05:00 น. ทุก ครั้ง ผมต้องอดนอน มาคุม
งานด้วยตัวเองเพราะไม่กล้าเสี่ยง จนภายหลัง มีการใช้  
Liquid Nitrogen มาบล็อกระบบ ซึ่งปลอดภัยขึ้น แต่ก็ต้อง
ปิดระบบ Chiller เวลาท�าการตัดต่อท่ออยู่ดี และต้องใช้
เวลาปิด Chiller นานถึง 3-4 ชั่วโมง จนมาประมาณ ปี พ.ศ. 
2528 จึงทดลองสร้างเครื่องมือ ขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ 
โดยต้องการที่จะท�างานโดย ไม่ต้องปิดระบบ Chiller และ
ไม่ปล่อยน�้าทิ้ง การท�างานคือ 

1. กรีดฉนวนออก ท�าท่อสั้นๆใส่ หน้าแปลนรอไว้ 
2. เชื่อมอ๊อก ท่อสั้นนี้ติดกับท่อ Chilled ที่ต้องการ
3. ใส่ Full Ball Valve หรือ Gate Valve ตามต้องการ
4. ทดสอบรอยรั่ว ต้องมั่นใจว่ารอยเชื่อมไม่รั่วแน่นอน
5. ติดตั้งเครื่องมือส�าหรับเจาะ โดยเปิด Valve ให้สุด 
ให้เครื่องมือทะลุผ่านเข้าไป
6. เมื่อเจาะทะลุ เครื่องมือจะจับเศษเหล็กที่เจาะออก
มา
7. ถอยเครื่องมือ ออกมา แล้วปิด Valve จุดนี้พร้อมที่
จะต่อท่อเข้ากับ AHU ตัวใหม่ได้
8. ท�าอีก 1 ท่อ ตามขั้นตอนเดิม

 จบขั้นตอนโดยไม่ต้องปิดระบบ Chiller ไม่ต้อง
ปล่อยน�้า ไม่เสียความสะดวกสบายส�าหรับแขกที่มาพัก 
ตอนสร้างเครื่องมือนี้ กว่าจะกล้าน�ามาใช้งานจริงต้องสร้าง
สถานการณ์เสมือนจริงทดสอบหลายๆครั้ง จนมั่นใจว่า
ใช้ได้แน่นอน จึงน�ามาใช้ และตั้งชื่อมันว่า Hot Tapping  
Machine
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โรงแรมโอเรียนเต็ลเปิดตึก
ใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2519 ใน 
Function Room ทั้งห้อง 
Ball Room และห้องจัด
เลี้ยงท้ังหมด แอร์จะมี
อุณหภูมิเย็น และแห้ง 

(23oC 50% RH.) เวลาคนที่อยู่ในห้องจะรู้สึกสบายกว่า
ห้องแอร์ทั่วๆ ไปเพราะถูกออกแบบไว้ แบบมีระบบควบคุม
ความชื้น คือ AHU ใช้ Coil หนา 8 Rows ทั้งหมด และใช้ 
Electric Heater Reheat Coil และการต่อวงจรควบคุม 
ต่อเป็นระบบ Revert Control คือ เอา Thermostat คุม 
Heater และเอา Humidistat คุม Motorize Valve และ
ทั้งหมดเป็น ระบบ Pneumatic คือใช้ระบบลม โดยมีปั้ม 
ลมส่งลมที่ผ่าน Air Dryer ส่งไปจากห้องเครื่อง จ่ายไปทุก
จุดที่มีการควบคุม ในเวลานั้นระบบแอร์ห้องจัดเลี้ยงต่าง
ของโรงแรมโอเรียนเต็ล จึงดีกว่าโรงแรมในไทยทั้งหมด แต่ก็
นั่นแหละข้อเสีย ตามมา 2 ข้อ คือ
 1)  สิ้นเปลืองค่าพลังงานไฟฟ้า ซึ่งผู้บริหารรับได้ในจุดนี้
 2)  การใช้ AHU 8 Rows สร้างปัญหากับงาน PM 
มาก เพราะล้างยาก เราพยายามหาทางทุกอย่างในการล้าง
ท�าความสะอาด ท�าถึงขั้น เอาผ้าใบผืนใหญ่ๆมาท�าเป็นถัง 
เอา coil มาวาง เอาน�้ายาแช่ล้าง ก็ไม่สามารถล้างได้ 100% 
ถึงขั้นเอาน�้ายาหยอดขี้หูอุดตัน”โชเดียมคาร์บอเน็ต”  มา
ลองใส่ดู ก็ไม่สามารถท�าให้สะอาดได้ 100% จนในที่สุดต้อง
เปลี่ยน Coil แต่ยังคง Conceptual เดิม โดย แยกเป็น Coil 
4 Rows 2 ชุด ท�าให้การท�า PM ส่วนนี้ง่ายเข้า ในส่วนของ
ห้องพัก โรงแรมโอเรียนเต็ล เป็นโรงแรม เพียงไม่กี่โรงแรมที่
มี ระบบ Pre-cooled Fresh เติมเข้าห้องพักแขกทุกห้อง 
(บนอาคารตึกใหม่)
 สระว่ายน�้า งาน PM นอกเหนือจากมีหน้าที่ ท�าให้
น�้าใสสะอาด โดยการดูแลให้ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างต้อง
อยู่ในพิกัด ที่ก�าหนด แล้วต้องมีการ Back Wash เป็น
ประจ�าเพราะเราใช้ Sand Filer แต่มีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสระ
ว่ายน�้า ที่โรงแรมโอเรียนเต็ล เริ่มท�าเป็นรายแรกๆ ในไทย 
นั่นคือ เมื่อกระเบื้องปูสระว่ายน�้าหลุดร่อนออกมา ถ้าเป็น
สมัยโบราณ ก็คงปล่อยน�้าให้ต�่ากว่า กระเบื้องที่หลุด แล้ว
เปลี่ยนกระเบื้องใหม่ แต่หากเป็นกระเบื้องก้นสระ ก็คงรอ
ให้หลุดหลายๆแผ่น แล้วค่อยท�าทีเดียว และการปล่อยน�้า
ออกจากสระอาจเกิดปัญหาสระแตก หรือลอย ดังนั้น เราจึง
หาวิธี ไปพบ กาว Epoxy ชนิดหนึ่ง สามารถติดในน�้าได้ 
เพียงแต่ต้องด�าน�้าไป สกัดปูนหรือกระเบื้องเก่าออกให้ได้
ขนาดกับกระเบื้องแผ่นใหม่ เสร็จแล้ว เอา Epoxy พิเศษนี้
ทา บนกระเบื้องแผ่นใหม่ แล้วจึงด�าน�้าไปติดกระเบื้องตาม

 หลังจากเครื่องมือนี้ถูกสร้างขึ้นมา โรงแรมโอเรียน
เต็ล ก็หมดปัญหานี้ไป เนื่องจากเครื่องมือนี้ผมเป็นคนสร้าง 
ปัจจุบันนี้ผมได้ปรับปรุง Hot Tapping Machine จน
สามารถเจาะท่อ Branch ได้สูงสุด 6 นิ้ว จากท่อเมนทุกข
นาดเป็น Version ที่ 8 แล้ว น�าไปใช้ตามโรงแรมชั้นน�า
ต่างๆ และโรงพยาบาลใหญ่ๆ จ�านวนมาก เครื่องมือนี้ถูก
สร้างขึ้นมาได้ก ็ เพราะแนวทางการท�างานของโรงแรม  
โอเรียนเต็ล ที่ต้องการบริการให้ดีที่สุด

เคยได้ฟังคนที่มีหน้าที่ดูแลอาคาร บ่นกันว่าเกือบทุกอาคาร 
หากมีการปิดระบบ ปล่อยน�้าระบบ Chiller ทั้งหมด เมื่อ
เสร็จหากเติมน�้าใหม่เข้าระบบ ถึงแม้ว่าไล่ ท�าความสะอาด 
Automatic  Air Vent Valve ทุกตัวแล้ว ก็ยังมีปัญหาเกิด
อากาศบล็อกในระบบ ท�าให้ FCU หลายๆ ตัวไม่เย็นต้องไป
ไล่อากาศตาม Air Vent ของ FCU แต่ละตัวท�าให้เสียเวลา
มาก ซึ่งที่จริงโรงแรมโอเรียนเต็ลในสมัยนั้น ก่อนที่จะสร้าง 
Hot Tapping Machine ก็เจอปัญหานี้ แต่ได้ทดลองจนพบ
ว่าเมื่อเติมน�้าเข้าระบบจนเต็มแล้ว แต่ยังมีอากาศบล็อก
ตาม FCU สามารถ แก้ปัญหานี้ได้ง่ายโดยการสร้างแรงดัน
ในระบบเพิ่มขึ้น โดยเอาน�้าประปาที่มีแรงดันสูงกว่า Suction 
ของ Chilled  Water Pump ต่ออัดเข้าระบบที่จุด     
Strainer ของ Pump และ Run ระบบ Chiller ตามปรกติ 
จะท�าให้ระบบมีแรงดันสูงขึ้น ถ้าเป็นระบบเปิด น�้าและ
อากาศ จะไปทะลัก ออกที่ Expansion Tank อากาศจะ
หมดจากระบบเร็วขึ้น เช่นกันหาก เป็น Close Type       
Expansion tank  อากาศ จะไปออกที่ Automatic Air 
Vent เร็วขึ้น อากาศจะหมดจากระบบเร็วขึ้น อาคารที่มี
ปัญหาเรื่อง Air Block ใน FCU ลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูครับ
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ต้องการ ความยุ่งยากจะอยู่ที่ จะเกิดแรงต้าน ตัวคนท�าจะ
ลอยออกมา ต้องหาน�้าหนักมาถ่วงตัวในเวลาท�าขั้นตอนนี้ 
เรื่องนี้ท�าให้ โรงแรมโอเรียนเต็ล ไม่เคยเสียชื่อเรื่องนี้

จากนั้น ย้อนกลับไปเช็คความเป็นฉนวนอีก ก็สามารถใช้ได้
ตามปรกติ เคยใช้วิธีนี้ 2 ครั้ง และก็ใช้ได้ผลทั้ง 2 ครั้ง เรื่อง
นี้ไม่มีในต�ารา การจะท�าตามนี้ต้องเข้าใจจริง และมีโอกาส
ท�าแล้วอาจไม่ได้ผล แต่งานโรงแรม อาจไม่มีทางเลือก
Cooling Tower Area โรงแรมโอเรียนเต็ล ก็เหมือนกับ
โรงแรม หรืออาคารอื่นๆ ที่มีปัญหาต้องขยันทาสีท่อ     
Condenser กันบ่อยๆ เหตุผลเพราะบริเวณนั้น ชื้นมาก 
และในเมื่อระบบหยุดไม่ได้ การทาสีใหม่เข้าไป ก็ไม่
สามารถจะท�าให้ดีได้เพราะหยุดชื้นไม่ได้ ก็ต้องขัดทาสีใหม่
กันไปเรื่อย พยายามบอกให้โรงแรมใหม่ๆ หรืออาคารที่
สร้างใหม่ๆให้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ท่อเหล็ก ในบริเวณ
นี้ จะได้ไม่เกิดปัญหาเดิมๆ อีก ให้เปลี่ยนมาใช้ท่อพลาสติก
แทนจะได้หมดปัญหาผุกร่อน แต่การเลือกใช้ก็ไม่ควรใช้ท่อ 
HDPE เพราะมีสัมประสิทธิการขยายตัว เมื่ออุณหภูมิ 
เปลี่ยนแปลง สูงมาก ท่อที่ควรเลือกใช้ในบริเวณนี้ สมควร
ใช้ท่อ PVC Class 13.5  แทน เพราะถึงแม้ว่ามีการขยาย
ตัวเมื่ออุณหภูมิ เปลี่ยน แปลงมากกว่าท่อเหล็ก แต่ก็ไม่มาก 
และหากจะแก้ปัญหาให้หมดไปเลย ก็ติดตั้ง  Flexible 
Pipe เพิ่มเข้าไป จะลดค่าใช้ในการทาสีท่อบ่อยๆได้เลย

 ในเรื่อง ไฟฟ้า เคยเกิดอุบัติเหตุ Sprinkler  ระบบ
ดับเพลิงแตกใกล้ๆ ตู้แผงไฟฟ้า ท�าให้น�้าเข้าตู้แผงไฟฟ้าเกิด
ไฟช็อต ไฟดับ หลังจากหยุดน�้าได้ ทุกอย่างต้องแข่งกับเวลา
ทั้งหมด คือรีบทุกอย่าง ตั้งแต่ รีบท�าให้พรมแห้ง รีบท�าให้
ไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ปรกติโดยเร็ว เพราะเย็นวันรุ่งขึ้นจะมี
งานแต่งงานใน Ball Room ทุกอย่างท�าได้ทันทั้งหมด เหลือ
เรื่องเดียวที่น่าเป็นห่วงคือ เมนไฟที่จ่ายไปห้อง Ball Room 
ซึ่งเมื่อปลดหัวสายออกแล้ว เช็คค่าความเป็นฉนวน ซึ่ง
ระบบเป็น 3 Phase 4 Wire พบว่าสายเมน 2 เส้น ค่าการ
เป็นฉนวน ไม่ผ่าน หรือเรียกง่ายๆว่าลงกราวด์ และไม่
สามารถตรวจได้ว่า ไปลงกราวด์ที่ไหน เพราะสายเดินไปใน
ท่อ Conduit ฝังปูนไป และน�้าไหลเขาไปในท่อ Conduit 
ท�าให้เกิดการลงกราวด์ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เพราะทางออก
คือถ้าท�าชั่วคราว ก็ต้องซื้อสายไฟ มาติดตั้งเดินลอยไปใช้
งานก่อน แล้วจึงเปลี่ยนใหม่เมื่อทุกอย่างพร้อม แต่ ณ เวลา
นั้นเป็นเวลากลางคืน ซึ่งไปซื้อของก็ไม่ได้ อีกทั้ง  เจ้าภาพ
งานแต่งงานในวันรุ่งขึ้นคงไม่แฮบปี้แน่ เลยทดลองท�าในสิ่ง
ที่โรงเรียนไม่เคยสอนมา คือ ปลดปลายสายเมน ที่ลงกราวด์ 
ออกทั้ง 2 ปลาย เอาหลอดไฟ Spot  Light แบบ Watt สูงๆ 
ที่หาได้ตอนนั้นเอาปลายข้างหนึ่งต่อรับไฟ จากเมน จุดอื่น
ผ่าน Spot Light ปลายอีกข้าง ไปต่อกับสายเส้นที่มีปัญหา 
เมื่อสายที่มีปัญหา ชื้นลงกราวด์ ไฟฟ้าก็จะครบวงจร หลอด
ไฟ Spot Light ก็จะสว่าง ไฟฟ้าวิ่งครบวงจร คาดว่าน�้าใน
ต�าแหน่งลงกราวด์จะเดือดกลายเป็นไอจนน�้าหมดไป จน
กระทั่งหลอด Spot Light  ไฟไม่ติดแล้ว ทดลองวัดค่าความ
เป็นฉนวน หายกราวด์ น�ากลับมาใช้ได้ไหมตามปรกติ ก่อน
จะลองท�าวิธีนี้ คิดไว้ว่า หากใช้ไม่ได้ สายไฟก็จะช็อต อ็าค
ในต�าแหน่งที่ลงกราวด์ ใช้ไม่ได้อีกต่อไป  หรืออาจกลับมา
หายกราวด์ เนื่องจากน�้าที่เข้าไป เดือดจนหายชื้นไปแล้ว 
ปรากฏ โชคดี สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ตามปกติ และหลัง

 ยังคงมีงานอีกหลายๆเรื่องที่ผมเข้าไปท�า เข้าไปคิด
หาวิธีท�า ท�าให้ได้เรียนรู้ เอามาใช้ในงานปัจจุบัน มีโอกาส
จะน�ามาเล่าต่อหากมีคนสนใจ และงานที่เล่าให้ฟังนี้ ต้องไม่
ลืมว่า มันเกิดขึ้นมาประมาณ 30 กว่าปีแล้ว แต่มันยังทัน
สมัยอยู่
 นี่แหละ	 โรงเรียนที่ดีที่สุดในชีวิตการท�างานของผม	
(สมนึก	ชีพพันธุ์สุทธิ์)	“โรงแรมโอเรียนเต็ล”
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ปกิณกะที่น่าสนใจ

ตอน ค้นพบวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก
การแสวงหาสิ่งใหม่ที่แตกต่างและมีคุณค่า

โดย :  คุณพิสิฐชัย  ปัญญาพลังกูล
ประธานหลักสูตรอบรมวิชาชีพวิศวกร
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ที่ออฟฟิต หลายๆคนก็จะมีพฤติกรรมคล้ายๆกัน ผมในฐานะ
คุณพ่อของลูกสาว 2 คนและลูกชายอีก 1 คน  จึงอดเป็นห่วง
ไม่ได้ ผมเป็นห่วงว่าเพื่อนๆของลูกสาวและลูกชายจะชักน�า
พาไปในทางที่ไม่เหมาะสมเพราะภูมิคุ้มกันไม่มากพอ  ดังนั้น 
การที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกๆ และสอนให้ใช้เหตุผลมากกว่า
อารมณ์ความต้องการ จึงเป็นเรื่องที่ผมให้ความส�าคัญมาก เพ
ราะลูกๆของเราจะใช้ชีวิตนอกบ้านมากกว่าอยู่ในบ้าน และ
จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไป
           ภรรยาของผมได้น�า รายละเอียดของ  “โครงการ
พัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ”  ซึ่งจัดโดย “ยุวพุทธิก
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” มาให้ผมดู   
คร้ังแรกอ่านช่ือและสอบถามรายละเอียดก็ทราบว่ามีการ
อบรมให้ฝึกการน่ังสมาธิวิปัสสนาและมีการบวชเณรให้แก่เด็ก
ผู้ชาย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ สามเณรลูกแก้ว อายุระหว่าง 
10-14  ปี ,  สามเณรยุวเพชร อายุระหว่าง 12-20 ปี และ
สามเณรใจเพชร 14-22 ปี   ส�าหรับลูกสาว ก็จะมีโครงการ 
“ธรรมบุตรี” ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ธรรมบุตรีแก้ว อายุ
ระหว่าง 10-14 ปี, ธรรมบุตรีพลอย อายุ ระหว่าง 14-17 ปี , 
ธรรมบุตรีเพชร อายุระหว่าง 17 ปีขึ้นไป  ผมพาลูกๆไปสมัคร
เข้าโครงการนี้ประมาณปลายเดือน มีนาคม 2552
 ส�าหรับโครงการสามเณรลูกแก้วอายุระหว่าง 10-
14 ปี  ทางโครงการได้รับเด็กชายเพื่อ “ทดสอบความ
พร้อม”เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2552    

 ผมอยากเล่าประสบการณ์ที่ดีให้ท่านผู้อ่าน  เมื่อ
เร็วๆนี้ตอนปิดภาคเรียน ผมได้ค้นพบ “วัคซีนสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ลูก”  แต่ก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้ ผมอยากพูดถึง
แรงบันดาลใจในการใฝ่หาวิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกๆ   เมื่อ
ผมแต่งงานและมีลูก  ผมก็อยากจะดูแลให้การศึกษาที่ดี 
รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติที่ดี พร้อมทั้งให้ลูกมีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดี  ผมจึงพยายามเสาะหาวิธีอบรมดูแลและ
สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก  แต่ก็ยังหาได้ไม่ได้ตรงกับใจที่ต้องการ
สักที ด้วยเหตุผลหลานประการ เพราะว่าผมท�างานเป็น
วิศวกรมา 30 กว่าปี  ดังนั้นได้ผ่านชีวิตคนวัยเริ่ม ท�างาน
เป็นวิศวกรใหม่ๆ จนเติบใหญ่ได้เป็นผู้จัดการและเจ้าของ
บริษัทหลายๆบริษัท   ผมได้สัมผัสและคลุกคลีกับลูกน้อง
วิศวกรมากมายโดยเฉพาะวิศวกรชาย  ผมพบว่าวิศวกร
ชายจะเป็นที่หมายปองของสาวๆในออฟฟิคทั่วไป  ดังนั้น
การที่วิศวกรจะไปจีบสาวๆและคบเป็นแฟนจึงเป็นเรื่องไม่
ยากนัก  บางคนก็จีบจริงๆ  บางคนก็จีบเล่นไม่จริงจัง  
หลายครั้งผมจะเห็นสาวๆต้องร้องไห้เพราะลูกน้องของผม
จีบไม่จริงจัง  ลูกน้องผมบางคนมีแฟนทีเดียวหลายๆคน ซึ่ง
ก็จะมีเรื่องชวนให้ปวดหัวเพราะท�าให้เสียการเสียงาน  ผม
พยายามพูดเตือนสติลูกน้องบ่อยๆ  แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ ผม
ได้ฟังมาจากการพูดคุยกับลูกน้อง  บางคนก็จะไปหาสาวๆ
ในพับ ถ้าคุยถูกคอกันก็พาไปมีเพศสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราว
แล้วต่างคนต่างจากกันไปไม่มีอะไรผูกพัน   ผมคุยกับน้องๆ
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ก่อนที่จะท�าพิธีบวชสามเณรให้  ทางโครงการแจ้งว่าเด็กๆ
ต้องฝึกตื่นนอนตั้งแต่ ตี 4 และนอน 3 ทุ่มครึ่งทุกวัน  รับ
ประทานอาหารวันละ 2 มื้อและถือศีลแปด  เด็กๆต้องฝึก
วิปัสสนากรรมฐาน เดินจงกรมนั่งสมาธิวันละ 6-8  ชั่งโมง  
ปรากฏว่ามีเด็กสมัคร 150 กว่าคนเข้าทดสอบความพร้อม
เป็นเวลา 5 วัน  แต่ผ่านทดสอบเพียง 80 กว่าคนเท่านั้นที่
สามารถบวชสามเณรได้  ส�าหรับลูกชายผมอายุ  10 ปีขาด
ไม่กี่วัน  ทางโครงการได้อนุโลมโดยให้ลูกชายของผมเข้า
ทดสอบความพร้อม  ครั้งแรกก็ไม่แน่ใจว่าลูกชายจะผ่าน
การทดสอบหรือไม่  แต่วันสุดท้ายก็ได้รับทราบข่าวว่าผ่าน
การทดสอบ  ผมก็รู้ดีใจ แต่ก็ต้องมาลุ้นต่อว่า ลูกชายของผม
จะสามารถรักษาสถานะภาพเป็นสามเณรและปฎิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานได้ถึงวันที่ 18 เมษายน นี้หรือไม่   แต่
เมื่อครบก�าหนดลูกชายของผมก็สามารถปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานในสถานะภาพสามเณรได้ในเกณฑ์ “ดีมาก”  
ส�าหรับลูกสาวสองคน มีอายุ 12 ปีและอายุ 14 ปี นั้น   ผม
ให้เข้าโครงการ “ธรรมบุตรีแก้ว” ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 
ถึง  3 พฤษภาคม 2552  
  ผมได้พบความเปลี่ยนแปลงที่ดีของลูกๆที่เข้าอบรม
โครงการนี้   ผมได้ถามลูกสาวและลูกชายของผมว่า เขาได้
รับอะไรบ้างจากการเข้าอบรมโครงการนี้  เรื่องเล่าที่ลูกสาว
เล่าให้ผมฟังนั้น ผมคิดว่ามีข้อคิดที่ดีมีสาระและอาจจะเป็น
ประโยชน์ส�าหรับครอบครัวอื่นๆ  ผมจึงอยากน�ามาเล่าให้
ท่านผู้อ่านฟัง  เพื่อจะได้เป็นแนวทางที่ดีและเป็นอีกทาง

เลือกหนึ่งส�าหรับท่านในการเสาะหา  “วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ลูกๆ”    
 สิ่งที่ลูกๆได้เรียนรู้จากการเข้า  “โครงการพัฒนา
จิตเยาวชนแบบบูรณาการ” ในตอนปิดเทอมภาคฤดูร้อน
ในปีนี้   ซึ่งจัดโดย “ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์” ที่ คลองสาม อ�าเภอคลองหลวง 
จังหวัด ปทุมธาน ี ผมขอเล่ารายละเอียด ที่ได้รับฟังจาก 
ลูกๆเป็นข้อๆดังต่อไปนี้คือ

             1. เรื่อง “การตัดสินใจของลูกสาว” ที่จะเลือกเข้า 
“โครงการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบเข้มข้น” โดยไม่ได้
มีการวางแผนมาก่อน  กล่าวคือ    การได้มาอยู่ร่วมกับเด็กผู้
หญิงคนอื่นๆในโครงการนี้   ลูกสาวเล่าให้ผมฟังว่าได้ยินเด็ก
บางคนที่เข้าโครงการนี้เพราะพ่อแม่ขอร้องและให้รางวัล
พิเศษ   เด็กบางคนจึงไม่ค่อยสนใจปฎิบัติตามระเบียบปฏิบัติ
และฝึกนั่งสมาธิวิปัสสนาอย่างเต็มที่ตามที่โครงการจัดไว้ให้  
ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงในการร่วมกลุ่มกับเด็กเหล่านั้น  ลูกสาว
จึงได้ตัดสินใจเข้า  “โครงการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบ
เข็มข้น”  โดยที่ผมไม่ได้ทราบเรื่องมาก่อน    การตัดสินใจ
เข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบเข้มข้น  ท�าให้ลูกสาว
ของผมได ้ “เรียนรู้สิ่งใหม่”โดยการฝึกเดินจงกรมและนั่ง
สมาธิวิปัสสนากรรมฐานแบบเข้มข้น  ประมาณวันละ        
12 -14  ชั่วโมง จนท�าให้ลูกสาวเกิดความรู้สึกปวดเมี่อยและ
เจ็บกล้ามเนื้อมาก   แต่ลูกสาวก็ได้อดทน
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ต่อสู ้กับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและความยากล�าบาก  
เด็กที่สมัครเข้าปฎิบัติแบบเข้มข้น จากวันแรก จาก 30 กว่า 
คน เหลือประมาณ  20 คน ในวันถัดมา  เพราะทนความ
ล�าบากปวดเมื่อยร้าไม่ไหว  แต่ลูกสาวของผมก็อดทนจน
ผ่านการทดสอบได ้ ดังนั้นผมคิดว่าการที่ลูกๆจะเลือก
หนทางเดินที่ถูกต้อง ซึ่งอยู่ในสังคมที่มีสิ่งยั่วยวนและชักน�า
ให้ออกนอกหลู่นอกทาง  “การที่เขามีภูมิคุ้มกันที่ดีท�าให้
เขาตัดสินใจได้ถูกต้องในการที่จะเลือกหนทางที่ด ี ถึง
แม้ว่าทางที่เลือกนั้นอาจจะต้องพบกับความยากล�าบาก
บ้าง  แต่ก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชีวิตและสิ่งนี้ ก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด” 
 2. ลูกสาวได้เล่าให้ผมฟังว่า “การปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานแบบเข้มข้น”ท�าให้ “ลูกสาวของผมได้เข้าใจ
การฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบัน ให้มีสติในการกระท�าที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน” ผมคิดว่าการมีสติในปัจจุบันนี้ส�าคัญมากกับ
การด�ารงค์ชีวิตในเวลานี้ เพราะสังคมได้สร้างสิ่งเร้ายั่วยวน 
และสิ่งปรุงแต่งมากมาย ท�าให้เด็กๆหลายคน “ขาดสติใน
การพิจารณาหาเหตุผลในปัจจุบันและอาจจะคล้อยตาม
สิ่งแว้ดล้อมรอบตัว”
           3. “การตั้งใจต่อสู้กับความล�าบากในการปฎิบัติ 
ด้วยความเต็มใจทั้งต่อหน้าและลับหลังอาจารย์ที่เป็นพระผู้
สอน”   ลูกสาวเล่าให้ผมฟังว่าเขาได้เห็นเด็กบางคนปฏิบัติ
ต่อหน้าอาจารย์อยู่ในระเบียบ เรียบร้อย แต่ลับหลังเป็นอีก
แบบหนึ่ง  ซึ่งลูกสาวบอกกับผมว่าไม่ชอบการกระท�าแบบนี้
เลย  คนเราควรจะกระท�าให้อยู่ในระเบียบวินัยทั้งต่อหน้า
และลับหลังอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ผมซึ่งเป็นพ่อของ
เขาก็เกิดความสบายใจว่า “ถ้าลูกของเรามีความคิดที่ดี
และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยที่ดีทั้งต่อหน้าและลับ
หลังอย่างเสมอต้นเสมอปลาย”  ผมคิดว่า เขาจะเติบโตขึ้น
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมได้

 4. เมื่อลูกสาวได้พบกับความยากล�าบากในการ
ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานและต้องต่อสู้กับ “ความปวด
เมื่อยจาก การนั่งสมาธิ”  ลูกสาวเล่าให้ผมฟังว่า เขาคิดไว้
ในใจว่า “เขาจะท�าเพื่อสร้างบุญกุศลให้กับพ่อแม่” จึงมี
ก�าลังใจต่อสู้จนสามารถชนะความปวดเมื่อยและเหน็บชาได้  
เขาได้เรียนรู ้ถึงการตั้งใจที่จะชนะความยากล�าบากโดย
คิดถึง “การกระท�าเพื่อพ่อแม่”และลูกสาวได้บอกกับผมว่า  
ได้เข้าใจความหมายของค�าว่า “เวทนา” แล้ว  ผมซึ่งเป็นพ่อ
ของเขาได้แต่กล่าวค�า “อนุโมทนา” ให้แก่เขาและก็ดีใจกับ
เขาด้วย
 5. เมื่อลูกสาวเล่าให้ฟังว่า เมื่อได้ฝึกการนั่งสมาธิ  
เขาตั้งใจมากเกินไป จึงเกิดอาการเกร็งและนั่งเกร็งเกินไป  
จนท�าให้หายใจไม่ออก ชาไปทั้งตัวและไม่มีสมาธิเท่าไร  แต่
เมื่อมีโอกาสปรึกษาพระที่สอนวิปัสสนาและได้รับค�าแนะน�า
จากพี่เลี้ยงซึ่งมีอายุมากกว่า 3-4 ปี แต่เคยฝึกนั่งสมาธิ        
วิปัสนากรรมฐานแบบเข้มข้นมาก่อน จึงเข้าใจถึงปัญหาและ  
อุปสรรค์ ลูกสาวได้น�าค�าแนะน�ามาพิจารณาและปฏิบัติตาม  
ลูกสาวของผมบอกกับผมว่าเขาเข้าใจว่า “ คนเราไม่ควรจะ
ท�าอะไรที่ตึงเกินไปจนเกิดอาการเกร็ง หรือปฎิบัติที่หย่อน
ยานเกินไป คนเราควรจะเลือกวิธีปฎิบัติที่เป็นทางพอดี”  
จึงท�าให้ร่างกายผ่อนคลาย แต่ก็ยังมีสติรู้อยู่ว่าก�าลังท�าอะไร
อยู่  การผ่อนคลายตัวเองและก�าหนดรู้สติ ท�าให้รู้สึกโปร่ง
โล่งสบายตัว”และก็ปฏิบัตินั่งสมาธิได้ดีขึ้น
            6.  ลูกสาวของผมได้ บอกกับผมว่าเขาได้ “เรียน
รู้ชีวิตของคนอื่นที่ยากล�าบาก และมีความทุกข์มากกว่า
เขา ตัวของเขาเองยังดี และมีความสุขมากกว่าคนอื่นอีก
มากมาย ตัวเขาเองน่าจะท�าอะไรที่มีสาระ และเป็น
ประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่” ผมคิดว่าท่านผู้อ่านคงเห็น
ความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ผมได้เกริ่นมาบ้างแล้วน๊ะ
ครับ
 7. ลูกเล่าว่าพระอาจารย์ซึ่งเป็นพระได้น�าเอา
โฆษณาของบริษัทไทยประกันชีวิต ซึ่งโฆษณาเกี่ยวกับ 
“ความรักที่พ่อมีต่อลูกสาว ไม่ลูกจะท�าผิดพลาดมา
อย่างไร พ่อก็พร้อมจะให้อภัยแก่ลูกเสมอ” มาให้เด็กๆดู 
ซึ่งท�าให้ “ลูกๆเข้าใจถึงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก” ใน
การปฎิบัติธรรม และฝึกวิปัสสนากรรมฐาน พระท่านยังช่วย
อบรมสั่งสอนให้ลูกๆคิดถึงบุญคุณและความรักเอื้ออาทรที่
พ่อแม่มีต่อลูก นับว่า “เป็นการปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีให้แก่
ลูกๆที่มาปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานในโครงการนี้”
     8. ลูกสาวของผมบอกกับผมว่า หลังจากกลับจาก 
ฝึกปฎิบัตธรรมและวิปัสสนากรรมฐานในโครงการของ     
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ภาคฤดูร้อนนี้  ลูกสาวได้ “เข้าใจตัวเองมากขึ้น  และอยาก
จะฝึก
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ทุกคนทุกวัยสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ทุกคนโดยเฉพาะ
เรือ่ง “ธรรม” แล้วท่านผูอ่้านล่ะครบั  ท่านคดิว่า จะหาวัคซนี
ชนดิใดให้แก่ลกูของท่าน ซึง่ท่านจะม่ันใจว่าสามารถช่วย
ป้องกันลูกของท่านจากส่ิงยั่วยุและอบายมุขท่ีเกิดขึ้นสังคม
แห่งได้   ท่านลองพจิารณาสิง่ทีผ่มได้แนะน�าและน�ามาเล่าสู่
กนัฟัง  หากบทความนีจ้ะมีประโยชน์แก่ผูอ่้านบ้างไม่มากก็
น้อย  ผมขอยกความดท้ัีงหมดให้แก่คณุมณเฑยีร  ซึง่เป็นผู้
ด�าเนินโครงการนี ้ และพวกพ่ีเลีย้งทุกคนทีเ่สียสละเวลาความ
สุขส่วนตัวมาช่วยดูแลอบรมระเบียบวินัยและแนะน�าวิธี
ปฏบัิตสิมาธวิปัิสสนากรรมฐาน  หากท่านผูอ่้านสนใจส่งลูก
หลานไปเข้าโครงการดงักล่าวสามารถตดิต่อได้ที ่ “ยวุพทุธิก
สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภมัภ์”  สามารถ
ตดิต่อได้ทางอีเมล์   www.ybat .org /samanen.html  หรือ
โทรศัพท์ทีห่มายเลข 02-4552525   และเราจะพบกันในฉบับ
หน้าในตอนต่อไป  ผมมเีรือ่งน่าสนใจส�าหรบัลกูชายคนเล็กมา
เล่าให้ท่านผูอ่้านฟังอกีครบั

เป็นพี่เลี้ยงที่จะคอยดูแลน้องๆรุ่นหลังที่จะมาฝึกท่ีศูนย์” 
ผมได้สอบถามข้อมูลจากสมาคมพบว่า คนที่จะเป็นพี่เลี้ยง 
ที่ศูนย์แห่งนี้จะต้องเป็นคนที่เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อ
มาดูแลน้องๆ ที่มาใหม่ และต้องนอนดึกประมาณ 5-6 ทุ่ม 
และตื่นนอนก่อนน้องๆ ตอนตี 3 การที่จะเป็นพี่เลี้ยงใน
ศูนย์แห่งนี้  เด็กทุกคน “ต้องผ่านการคัดเลือกจากเด็กที่มี
ความประพฤติดีและมีความรู้ความเข้าใจในการฝึกปฎิบัติ
สมาธิวิปัสสนากรรมฐานแบบเข้มข้นในระดับดีเยี่ยมกับดี
เลิศเท่านั้น”  แต่ลูกสาวของผมก็ยัง อยากจะเข้าโครงการ
ฝึกเป็นพี่เลี้ยง  ซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าการเป็นพี่เลี้ยงก็
เป็นการฝึก “ภาวะการเป็นผู้น�า”ที่เสียสละความสุขส่วนตัว
เพื่อส่วนรวม”  ซึ่งผมก็สนับสนุนเขา
            ผมในฐานะพ่อของของลูกๆคนนี้รู้สึก ดีใจเป็นอย่าง
มากว่า “สิ่งที่ผมพยายามที่จะแสวงหาวัคซีนสร้างภูมิค้มกัน
ให้ลูกๆ” เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ลูกจาก “สังคมที่มีสิ่งยั่วยุให้
เยาวชน หลุ่มหลงกับอบายมุขทั้งหลาย” บัดนี้ผมได้ค้น
พบแล้ว “ณ.ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนาของยุวพุทธิก
สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์” แห่งนี้เอง    
หากพวกเราค่อยๆคิดจะเห็นว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ท่านผู้อ่านนั้น 
จริงๆก็คือ “มงคล 38” ที่อยู่ในค�าสอนของพระพุทธเจ้านั้น
เอง  ผมได้พยายามอบรมสั่งสอนและหาสิ่งดีๆมาแนะน�าให้
แก่เขา ที่จะท�าให้ “ลูกของเรา คิดดี พูดดี ท�าดี และเลือก
เส้นทางชีวิตที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นคนดีในสังคมในภายภาค
หน้า” ผมได้คุยกับลูกๆเรื่องที่ผมจะเขียนบทความจากเรื่อง
ราวที่ลูกเล่าให้ผมฟัง  ลูกได้ถามผมว่าผู้อ่านคงจะเป็นคนที่
มีลูกเป็นวัยรุ่นและวัยเด็กเท่านั้นใช่ไหม ผมบอกลูกของ
ผมว่า “การที่จะหาสิ่งใหม่ๆที่ดี โดยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของคนอื่นๆที่ดี  ไม่ได้จ�ากัดอายุหรอกลูก คน
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สวัสดีสมาชิก ACAT NEWS ทุกท่านค่ะEDITOR
TALK

สุขกาย  สบายใจ สุขภาพแข็งแรง 
จงมีแด่ท่านสมาชิก

ศรีเกษม  ชัยปิตินานนท์ 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  และทีมงาน

 สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่าน พบกับ ACAT 
NEWS ฉบับที่ 66 ฉบับนี้ ซึ่งเป็นฉบับที่ 4 ฉบับ
สุดท้ายของปี 2558 รอยต่อของ “ปีเก่า” ต่อ
เนื่อง “ปีใหม่”  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วย
บรรยากาศแห่งความสุข การเฉลิมฉลอง และ
หลายๆท่านวางแผนออกเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน 
หาสถานที่เคาท์ดาวน์ ชิว ชิว กันแล้วนะค่ะ
 ผ่านปีเก่าสู่ปีใหม่ทางทีมผู้จัดท�า ACAT 
NEWS ต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของสมาคม
วิศวกรรมปรับอากาศ(แห่งประเทศไทย) ผ่านสาร 
ACAT NEWS ฉบับนี้ไปถึงท่านสมาชิกทุกท่าน  ขอ
กล ่ าวค� าขอบพระคุณท ่ านสมาชิกที่ ให ้การ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆกับทางสมาคมฯด้วยดีมา
โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
กิจกรรมกอล์ฟ และอื่นๆ สร้างประสบการณ์ และ
มิตรภาพดีๆ ที่ส่งผ่านกันและทางผู้จัดท�า ACAT 
NEWS จะพยายามสร้างสรรค์เนื้อหาสาระความรู้
ใหม่ๆ น�ามาตีพิมพ์ เพื่อให้มีคุณค่ายิ่งขึ้น และขอให้
เพื่อนๆ สมาชิกให้การสนับสนุนส่งบทความดีๆ มา
อย่างต่อเนื่องเช่นเดิม พวกเรารออยู่ และเป็นก�าลัง
ใจให้พวกเราทีมงาน ACAT NEWS ด้วยนะค่ะ
 ท้ายนี ้ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านมีความ
สุขกับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่ และขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุก
ท่านเคารพนับถือจงดลบันดาลให้ท่านสมาชิกและ
ครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ
แข็งแรง
 สมาชิกสมาคมท่านใด  สนใจหรือ ต้องการ
เผยแพร่  ความรู้  เกร็ดความรู้  ทั้งในเรื่องวิชาการ  
ระบบปรับอากาศหรือเรื่องราวดีๆ  บทความดีๆ  
สามารถส่งอีเมล์มาได้ที่ acat_pr@hotmail.com, 
manageracat@gmail.com โทรสาร. 02-318-
4120  สมาคมฯ จะรับพิจารณา  ถ้าผ่านก็จะตี
พิมพ์ในสารสมาคมฯ ฉบับถัดไปคะ

Happy New Year
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บรรณาธิการที่ปรึกษา

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ
 สวัสดีครับท่านผู้อ่าน และสมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศทุกท่าน
ข่าวเหตุการณ์ระทึกโลกที่ปารีส เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีนี้ คงเป็นที่ทราบกันทั่วโลก นอกเสียจากที่ห่างไกลจาก
เครื่องมือสื่อสารจริงๆ เป็นเหตุการณ์รุนแรง เพื่อตอบโต้ความรุนแรงจากอีกฝ่ายหนึ่ง ผมเองรู้สึกเสียใจกับ
ประชาชนทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ รวมทั้งญาติพี่น้อง มีความรู้สึกว่าโอกาสที่มนุษย์จะแก้ปัญหาด้วย
สันติวิธีจะมีน้อยมากจนแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ คงต้องรอให้ทั้งสองฝ่ายสู้กันจนหมดก�าลังและบอบช�้าเต็มที่จึง
จะหยุดคิดได้ ผมเพียงได้แต่เพียงแผ่เมตตาแด่เพื่อนร่วมโลก ขอให้อยู่กันอย่างสันติสุขเทอญ 
 ขณะที่ก�าลังเขียนต้นฉบับอยู่นั้น ก็เป็นเวลาต้นฤดูหนาว บริษัทฯ ห้างร้านต่างๆ รวมทั้งท่านสมาชิก
คงจะมีกิจกรรมปลายปีหลายๆ ที่อาจจะมีการพาทีมงานไปทัศนาจรกระชับความสัมพันธ์กันนะครับ ผมเองก็ได้
มีโอกาสพาพนักงานไปเที่ยวที่แก่งกระจานกันครับ ตัวผมเองแก่จนป่านนี้ยังไม่เคยไปเที่ยวแก่งกระจานเลยครับ 
นับว่าเป็นโอกาสดีมาก เราไปพักกันที่ริมเขื่อนแก่งกระจาน แต่ก่อนเข้าที่พักมีกิจกรรมล่องแพยางไปตามล�า
แม่น�้าเพชรบุรี  น�้าไม่ได้ไหลเชี่ยว แต่ว่าใสมากครับ มองเห็นพื้นท้องน�้าได้สบาย ผมสังเกตดูริมแม่น�้าทั้งสองฝั่งมี
ที่พักประเภทรีสอร์ทปลูกสร้างกันไม่น้อย หลายๆ แห่งดูท่าทางจะรุกล�้าเข้าไปในล�าน�้า หลังจากนั้นเราได้ไปแวะ
ทานอาหารที่ริมเขื่อนแก่งกระจาน อาหารส่วนใหญ่เป็นพวกปลาน�้าจืด รสชาดดี และสดมากๆ สอบถามดูได้
ความว่า หลายชนิดจับมาจากเขื่อนนั่นแหละครับ เราเข้าที่พักและมีกิจกรรมสันทนาการกันบ้างตามสมควร แต่
ต้องรีบนอน เพราะเช้ามืดมีโปรแกรมไปดูทะเลหมอกกันที่เขาพะเนินทุ่ง ถึงแม้ว่าคืนที่เราพักเป็นปลายเดือน
พฤศจิกายนก็ตาม แต่ว่าอากาศยังไม่เย็นครับ จากที่พักไปยอดเขาพะเนินทุ่งระยะทางประมาณ 50 กม. เราจึง
ต้องออกเดินทางตั้งแต่ตีสี่กว่าๆ  เพื่อกะเวลาไปชมดวงอาทิตย์ขึ้น ถนนจากที่พักช่วงแรกเป็นถนนลาดยางอย่าง
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สวัสดีปี 2559 ครับ
ชัยชาญ

ดีเสร็จไม่นานนัก เรามาถึงแคมป์ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้กลาง
ทาง เรียกว่าบ้านกลาง หรือบ้านกร่าง จ�าไม่ถนัดครับ 
ประมาณครึ่งชั่วโมง หลังจากแวะเข้าห้องน�้าก็ออกเดิน
ทางต่อ ถนนช่วงนี้ช�ารุดทรุดโทรมมาก เกือบจะไม่มีสภาพ
เป็นถนน เพราะยางที่ลาดหายไปหมด และเป็นหลุมเป็น
บ่อ แถมบางช่วงต้องลุยผ่านล�าห้วยที่มีน�้าไหลอยู่ เราที่ขึ้น
เขาได้ต้องเป็น 4 Wheel drive จะปลอดภัยกว่า เพราะ
ถนนแคบและชัน ไม่เหมาะที่จะให้รถสวนกัน จึงต้อง
ก�าหนดเวลาขึ้น-ลง รถเราวิ่งขึ้นเขาได้ประมาณกิโลเดียวก็
ต้องจอดคอยเป็นเวลา 10 กว่านาที ไม่มีใครทราบว่าเกิด
อะไรขึ้น มีแต่กลิ่นคลัทช์ลอยมาแต่ไม่มีเสียง รอสักพักก็
เขยิบไปได้อีก 20-30 เมตร ต้องจอดรออีก 10 นาที เป็น
อย่างนี้ 4-5 ครั้ง ในที่สุดรถวิ่งผ่านรถ Pick-up คันหนึ่ง ไม่
ได้เป็น 4 Wheel จอดหลบอยู่ข้างทาง สอบถามดูทราบว่า
ไปไม่ไหวแล้ว เราเดินทางต่ออีกสักพัก เจอรถ 4 Wheel 
ค่อนข้างใหม่ จอดข้างทางอีก ข้างๆ รถมีรอยครูดเป็นทาง

ยาว ไม่ทราบว่าเป็นอะไร เพราะไม่เจอคนขับ กว่าจะได้ถึงจุดชมวิว ดวงอาทิตย์ขึ้นไปสูงมากจนหมอกจางไป
หมดแล้ว แต่ว่าดีไปอีกแบบ ได้มองเห็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์และทิวเขาตะนาวศรีที่แบ่งเขตไทยกับเมียนมาร์
อยู่ไม่ไกลนัก บริเวณใกล้ๆ มีที่ราบสามารถกางเต้นท์นอนได้ มีรถที่ขึ้นมาตั้งแต่วันก่อนราวๆ เกือบ 100 คัน 
ครับ ก็เป็นเรื่องเบาๆ ที่ผมเก็บมาเล่าสู่กันฟัง 
 ขอเข้าเรื่องเกี่ยวกับการท�ามาหากินบ้างนะครับ คือเรื่องที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนใน
อุตสาหกรรม Super Hitech โดยยกเว้นภาษีรายได้ให้กับบริษัทที่ลงทุน แถมยังยกเว้นภาษีรายได้ส่วนบุคคล
ส�าหรับบุคลากรชั้นมันสมองที่จะเข้ามาท�าการวิจัยพัฒนาสินค้า Hitech ในบ้านเรา นับว่าเป็นนโยบายที่ดี แต่
คงไม่หมูนะครับ
 ข่าวดีอีกข่าวหนึ่งคือรัฐบาลได้อนุมัติโครงการเกี่ยวกับการคมนาคมครั้งใหญ่ หลังจากที่ได้รอคอยกัน
มานาน เป็นงบประมาณสูงถึง 1.7 ล้านล้านบาท (1,796,385.77 ล้านบาท) ให้สามารถเริ่มประกวดราคาได้ใน
ปี 2558-2560 รายละเอียดท่านผู้อ่านลองเปิดดูที่www.thaigov.go.th นะครับ ก็นับว่าเป็นงบประมาณก้อน
ใหญ่ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศครับ 
 ส�าหรับพวกเราชาวปรับอากาศ ผมขอเรียนว่าโครงการก่อสร้างใหม่ๆ ยังมีผู้ลงทุนอยู่ต่อเนื่องนะครับ 
แม้ว่าจะต้องแข่งขันกันด้วยราคาพอสมควร โครงการส�านักงานในใจกลาง กทม. ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องครับช่วง
เดือนพย.ท่ีผ่านมาผมไม่ได้คุยไลน์และไปงานประจ�าปีของสมาคมฯเราก็เนื่องจากต้องตุนโครงการเอาไว้ปีต่อๆ
ไปครับ ตอนนี้เข้าเป้าแล้ว คงมีเวลามากขึ้นครับ
 สุดท้าย เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ผมขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัยรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่าน
เคารพนับถือ และคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระท�ามา จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ทุกๆท่านและครอบครัว จง
มีแต่ความสุขกายสุขใจ และมีการงานที่เจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยทั่วกันเทอญ
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